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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  7  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันพุธที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายสุขสันต์  ชื่นจิตร ์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
7. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
8. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
9. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
10. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
11. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
12. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
13. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
14. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูม ิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
15. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
16. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.แก้งคร้อ 
17. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
18. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
19. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
20. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
21. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
22. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
23. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
24 นายรณชัย  นามวิจิตร  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
25. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
26. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
27. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
28. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม   
1. ลากิจ 
1. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
2 นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 
3. นายบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
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4. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
5. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
6. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูม ิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
7. นางสาวทรายศิรินทร์  ภู่กันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
2. ลาป่วย 
     ไม่มี 
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  
1. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายอร่าม  โล่ห์วีระ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
2. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระธูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายไถง  ครอบบัวบาน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นางสวรส  ปรีชานันท์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายกอบชัย บุญอรณะ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายเพชรพงษ์  จิวะนนท์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
9. นายสมชัย  ทองคำ   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
10. นายประดลเดช  เกิดชัยภูมิ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันต์   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12. นางวิภาภรณ์  ปิ่นมณี   ผู้อำนวยการกองคลัง  
13. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นายปรีชา  ชูสกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
15. นางสาวสุชรีา  ชาติชนะ  แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16. นางจันทร์ทิพ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 
17. นายระแวง  บุญทศ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
18. นางสาวเกตสุณี สายชำนิ  แทน รกท. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
19. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20. พันจ่าเอกสวัสดิ์  จำนงค์ชอบ  รกน. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
21. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
22. พ.จ.อ.วรรลพ  แสนแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
23. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
24. นายพันธุ์ธัช  ศรีหาพล  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
25. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
26. นางวันเพ็ญ  ปลูกชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารบำเหน็จบำนาญ 
27. นางดรุณี  ดีธรรม   รกน. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
28. นางวราพร  หน่ายครบุรี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
29. นางลัดดาวรรณ  เบาสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวพนิดา  จูแสน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางสาวยุพา  พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. นางอรพันธ์ บุญเรือง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แตงเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางปริศรา  ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวชุติมา  หาญเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15. นายภัทรกร  ประสพผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นายไชยวัฒน์  สภุาพงษ์  พนักงานขับรถ 
17. นางสาวชนัญชิตา  ลาวิชยั  คนงาน 
18. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
19. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
20. นางเดือนเพ็ญ  เนตรพล  คนงาน 
21. นายอนุชา  คุ้มกุดขม้ิน  คนงาน 
22. นายสมรรถชัย  จิตตะรักษ์  คนงาน 
23. นายอรรดิษฐ  จันตะเสน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
24. จ.อ.วสิิษฐ์  ใจชื้น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
25. นางสาวชัญญาภัค  เผ่าชยั  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รายช่ือผู้ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา    14.15 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.15 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 
ในวันพุธที่  21  กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั ้งนี ้ได้มีการ
บันทึกเสียงไว้เพื ่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2 ทำหน้าที่เลขานุการ                
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 

สภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดช ัยภ ูม ิ ขอเร ียนเช ิญท ่านกฤษฎา                     
สงวนวงศ ์ช ัย ประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดช ัยภ ูมิ                             
ท่านอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 
คนที่ 1 ท่านสุขสันต์  ชื่นจิตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ             
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ 
วันนี้เป็นการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 
คร ับ ขออน ุญาตดำเน ินการประช ุม ตามระเบ ียบวาระต ่อไป                  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที่ 1 วันนี้มีมีสมาชิกลา จำนวน  7  ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย 
ไม่มี 
2. ลากิจ 
1. นางสาวเกตศิริ  จรรยโ์กมล  อำเภอ ภเูขียว เขต  1 
2. นายชาญณรงค์  ผดุงขวญั  อำเภอภักดีชุมพล 
3. นายบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชยั อำเภอเมืองชัยภูมิ เขต  2 
4. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล อำเภอเมืองชัยภูมิ เขต 3 
5. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต  2   
6. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุล อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต  3 
7. นางสาวทรายศิรินทร์  ภู่กันมาศกุล อำเภอเทพสถิต  2 
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภา 
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้
การรับรองนะครับ 
2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ  มีไหมครับ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้
การรับรองนะครับ 
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอ ุตสาหกรรมและการโยธา                     
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0014 
บ้านบุ่งคล้า-บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)      
เชิญท่านนายกครับ 
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในระเบียบวาระที่ 3 มอบให้ นายไถง  
ครอบบัวบาน ครับ 
 

 
/นายกฤษฎา... 



๕ 
 

นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 

เชิญเลขาฯ ไถง ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้อ่านญัตติขออนุมัติแก้ใข
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน                
ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0014 บ้านนบุ่งคล้า-
บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) เรียน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง               
สายทาง ชย.ถ. 1-0014 บ้านนบุ่งคล้า-บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากมีความคาดเคลื่อน
ในการพิมพ์หน่วยวัดปริมาณงาน ซึ่ งไม่ตรงกับประมาณราคางาน
ก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5) จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
แนบท้ายญัตติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก ้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ             
จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0014 
บ้านบุ่งคล้า-บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)               
ต่อสภาฯ โดยปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตนิี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ 
ทั้งหมด 27 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง งบลงทุน ค ่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0014 บ้านบุ่งคล้า-บ้านกุดตุ้ม          

/อำเภอ... 
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ระเบียบวาระที่  4  
 
 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ  
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)  กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 26 ท่านนะครับ มีท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ ไม่มีนะครับ               
งดออกเสียง 1 ท่าน แสดงว่าสภาฯ ให้ความเห็นชอบ  26 ท่าน                  
มติเป็นเอกฉันท ์ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน          
ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 
โครงการปร ับปร ุ งซ ่อมแซมห ้องน ้ำและระบบสาธารณ ูปโภค
สาธารณูปการภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เชิญท่านนายกครับ 
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอให้ท่านเลขานฯ ไถง  ครับ 
 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้อ่านญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง งบลงทุน ค ่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองการศึกษา ศาสนา        
และวัฒนธรรม) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจากห้องน้ำภายใน
สนามกีฬาฯ จำนวน 4 หลัง มีสภาพชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะ ประชาชน        
ผู้มาใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ 1. ห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณ
สนามเทนนิส) 2. ห้องน้ำสนามเปตอง 3. ห้องน้ำภายในโรงยิมสิริวัณวรี 
4. ห้องน้ำสนามเทนนิส  ประกอบกับอัฒจันทร์ฝั่งทิศตะวันตก หลังคา
กันสาดชำรุด ห้องรับรองใต้อัฒจันทร์มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื่องจากไม่มี
พัดลมระบายอากาศ และที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลมีสภาพชำรุดทรุดโทรม 
หากใช้งานอาจเกิดอันตรายได้  แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องขอโอน
ลดงบประมาณรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนินโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณทั้งสิ้น 
950,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณแนบท้ายญัตติ  

 
 

/ระเบียบ... 
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ  
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ ่น”  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ต่อสภาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
ข้อ 27  จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม  โล่ห์วีระ             
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตนิี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ 
ทั ้งหมด 28 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมติ           
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรม           
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและ
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) กรุณา
ยกมือด้วยครับ เห็นชอบ27  ท่านนะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ             
ไม่มีนะครับ งดออกเสียง  1 ท่าน สรุปมติเห็นชอบ 27 ท่าน มติเป็น
เอกฉันทค์รับ 
ญัตติขออนุมัติโครงการกู้เงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ                         
ใช้ในการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
เคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ครุภ ัณฑ์
ก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เชิญท่านนายกครับ 
กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอมอบให้ท่านเลขาฯไถง  ครับ 
 
เรียนเชิญท่านเลขาไถง ครอบครัวบานครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้อ่านญัตติขออนุมัติ
โครงการกู้เงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ใช้ในการบริการ
สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           

 
/แผนงาน... 
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แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน เพื ่อจัดหาเครื ่องจักรกลและยานพาหนะใช้ในการบริการ
สาธารณะ จํานวน ๑๒ รายการ เป็นเง ิน ๒๓๕ ,๖๕๔,000.- บาท             
(สองร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจมีรายได้ (๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยการกู้เงินขององค์การ
บ ร ิ ห า ร ส ่ ว นจ ั ง ห ว ั ด  จ ะต ้ อ ง  ด ํ า เ น ิ น ก า รต า มร ะ เ บ ี ย บ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกู ้เงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๑          
ซึ ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางหลวงชนบท
จํานวน ๑๓๖ เส้นทาง ระยะทางรวมแล้วประมาณ 1,0๙๑ กิโลเมตร 
และในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๔ จังหวัดชัยภูมิได้ 
ประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก 
เส้นทางหลวงชนบทและเส้นทาง การเกษตรได้รับความเสียหายจาก
ความแรงของกระแสน้ำ ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรได้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงนําเครื่องจักรกลที่มีเข้าแก้ไขปัญหาเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น แต่เนื่องจากจํานวน
เครื่องจักรกลที่มีอยู่อย่างจํากัดและสภาพที่เสื่อมโทรมจากการใช้งาน            
มาเป็นเวลานานส่งผลให้การดําเนินงานล่าช้าและเครื่องจักรกลที่ใช้อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนผู ้ใช้ 
เส้นทางในการสัญจร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงมีความ
จําเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อปฏิบัติงาน ให้บริการสาธารณะตาม
อํานาจหน้าที่แต่เนื่องจากในการดําเนินการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะนํามาใช้
ดําเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีงบประมาณ ที่ต้องใช้ใน
การพิจารณาด้านต่าง ๆ อย่างจํากัด ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจําเป็นต้องหา
งบประมาณจากแหล่งอื ่นมาดําเนินการในรูปแบบเงินกู้ ซึ ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสามารถกระทําได้ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐               

/แก้ไข... 
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายวรวุฒิ จิตร์จันทึก 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖2 มาตรา ๗๓ และระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้ สาธารณะ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยม ีผลบ ั งค ั บใช ้ต ั ้ งแต ่ ว ั นท ี ่  ๑8 กรกฎาคม 2561 และ 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว 0๒8๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖2 ประกอบกับหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที ่ ชย 0๐๒๓.๓/๕๐8๙               
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากนั ้นจึงส่งเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงิน
ของจังหวัดชัยภูมิ ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจะให้ความเห็นชอบ 
และส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ดังนี้ 
หลักเกณฑ์อัตราดอกเบี้ย  
ร้อยละ ๒.1๕ ต่อปี 
ระยะเวลาชําระหนี้  
๑๐ ปี 
วงเงินการให้กู้  
๒๓๕,๖๕๔,000 บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี ่พัน
บาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติมาเพื่อขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อนุมัติโครงการกู้เงินเพื่อจัดหา
เครื ่องจักรกลและยานพาหนะใช้ในการบริการสาธารณะ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ งบประมาณ ๒๓๕,๖๕๔,๐๐๐ บาท (สองร้อย
สามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื ่นสี ่พันบาทถ้วน) แผนงานเคหะและ         
ชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ครุภัณฑ์ก่อสร ้าง             
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คร ับในญ ัตติน ี ้ม ีท ่ านสมาช ิกท ่านใด จะอภ ิปรายหร ือไม่ ครับ              
เชิญท่านวรวุฒิ จิตร์จันทึกครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านครับ 
ก็อยากสอบถามท่านนายกครับ เรื ่องกู ้เงินนะครับท่านครับ ท่านกู้
สถาบันการเงินที่ไหนบ้างครับ พอดีว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์หรือ ธกส. ครับ เขาสนใจที่จะให้ อบจ. กู้เงินครับท่านครับ   

/ก็...        
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายสุรพล  ชาญตะคุ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก็เลยอยากสอบถามท่านนะครับ พอดีเขาต้องการให้ อบจ. กู ้ครับ 
ดอกเบี้ย 2 บาทน่าจะได้นะ เดี๋ยวต้องถาม ธกส.ครับ ครับแล้วเรื่องถัดไป
นะครับ ก็คือในเขตของผมนะครับ ก็จะเป็นเขตที ่ก ันดารนะครับ 
อย่างเช่น ตำบลชีบน ตำบลภูแลนคาครับ เป็นเขตที่ไกลปืนเที่ยงครับ
ท่านครับ ก็เลยอยากให้ท่านนายกเมตตาครับ ถ้าได้เครื่องจักรมาแล้วนะครับ 
ขอผมเป็นคิวแรกนะครับท่านครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านสุรพลครับ  
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภา     
ผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  
ชาญตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เขตอำเภอ    
หนองบัวระเหวครับ ครับสำหรับญัตติของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ เกี่ยวกับเรื ่องโครงการเงินกู้เพื่อจัดหาเครื่องจักรกล           
นะครับ ให้กับกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ซึ่งญัตตินี้ถือ
ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ต้องยอมรับนะครับ ว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ เท่าที่ผมเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทน          
พี ่น ้องประชาชนมาก็เคยมีผ ู ้บร ิหารช ุดก่อนเคยนำเร ื ่องนี ้ส ู ่สภา           
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเคยกู ้เงินไปเป็นจำนวนมากนะครับ 
700 กว่าล้านบาท สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสมัยนั้นก็เห็นชอบ
ให้ทางท่านผู ้บริหารได้ดำเนินการ แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี ่น ้อง
ประชาชนในภาพรวมจังหวัดชัยภูมิจริงๆ นะครับ หลายโครงการนะครับ 
มาในส่วนตรงนี้นะครับ ในยุคของท่านนายอร่าม  โล่ห์วีระ ในยุคของ
เพื่อนพี่น้องสมาชิกสภาจังหวัดที่พวกเราได้ทำหน้าที่อยู่ในส่วนตรงนี้  
ต้องยอมรับว่าถนนหนทางเสียหายมากจริง ๆ นะครับ ทั้งเจออุทกภัย
หรือเป็นวาระปกติต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนสัญจร ปัญหาสำคัญที่พวก
เขาได้ร ับทราบร ับร ู ้ก ันก็ค ือการถ่ายโอนถนน รพช. เดิมนะครับ           
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็ถ่ายเฉพาะโครงการงบประมาณไม่มี
ไม่ตามมานะครับ ก็เป็นภาระอำนาจหน้าที่นะครับ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทบทุกสมัยและสำคัญที่สุดก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยนะครับ ซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นคาดหวังครับ สมัยไหนก็ตามที่มี      
การเลือกตั้ง ก็จะเอานำเรื่องนี้ดังกล่าวนะครับ ว่าช่วยเหลือแก้ไขให้เขา
หน่อยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ และในปัจจุบันนี้นะครับ ที่พวกเรา
ได้ทราบกันนะครับ ว่าหลายเส้นทางเสียหายหนักมากนะครับ จนบาง
แห่งนะครับ ได้ดูรูปภาพ ได้ดูอะไรต่าง ๆ แทบจะอเนจอนาถใจจริง ๆ 
นะครับ ว่ามันเป็นถนนที่พี ่น้องสัญจรในจังหวัดชัยภูมิของพวกเรา        
ซึ่งตรงนี้นั้นก็ต้องยอมรับนะครับ ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นมาในหลายยุค
หลายสมัยเช่นกัน จนถ่ายทอดมาถึงท่านนายกอร่ามนะครับ ผมนั้นขอ
อภิปรายกับท่านประธานสภานะครับ ผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิก                          
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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
เราได้ละเลย ในการที ่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื ่องถนนตรงนี ้นะครับ              
มาหลายยุคหลายสมัยเช่นกัน ซึ่งผมนั้นได้กระทำหน้าที่อยู่ในสภาแห่งนี้
ก็ได้นำเรียนเสนอผู้บริหารมาโดยตลอดนะครับ ว่ามันมีวิธีการนะครับ      
ในข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณนะครับ แต่ก็ถูกเพิกเฉยละเลยไปเสีย
ส่วนใหญ่นะครับ จนมาถึงยุคนี้นะครับในโอกาสที่ท่านนายกจะได้นำ
โครงการกู้เงิน 200 กว่าล้านนี้นะครับ เพื่อที่จะจัดหาเครื่องจักรกล    
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะเร่งรีบให้ท่านได้ดำเนินการนะครับ    
มันมีวิธีการนะครับที่ อบจ. ชัยภูมิเราที่จะดำเนินการปัญหาในส่วนตรงนี้
ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพเด็ดขาดนะครับ แล้วเสร็จจริงนะครับ ผมจึง
อยากนำเรียนท่านประธานสภานะครับ ก่อนที่จะมีมติในส่วนตรงนี้      
นะครับ อยากฝากท่านประธานไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ว่ากองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือหัวใจสำคัญในการ
ที่จะดำเนินโครงการตรงนี้นะครับ ให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ
เรื่องการกู้เงินนั้นนะครับ พี่น้องประชาชนได้ยินหลายฝ่ายหลายคนนะครับ 
ท่านก็นำไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลใหญ่เข้ามาก็กู้อีกแล้วเหรอนะครับ 
อันนี้เป็นเป็นในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ แต่ในความจำเป็นชี้แจงเหตุผลให้กับ
ประชาชนได้ฟัง แล้วก็ทำให้สำเร็จให้มีประสิทธิภาพตรงนี้มันจะเป็น
คำตอบที่พี่น้องประชาชนจะยอมรับและได้ประโยชน์นะครับ จากตรงนี้
ให้สูงสุดนะครับ ในส่วนของเงินกู ้นะครับ ที ่ทางท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้นำสู่สภาให้พิจารณาในวันนี้นะครับ ที่ผมกระผม
มองนะครับ ก็ยังว่ามีจำนวนน้อยนะครับ มีจำนวนน้อยมากนะครับ      
การเปรียบเทียบกับรายการเครื่องจักรที่ที่ท่านได้นำซื้อมาในวันนี้นะครับ 
แต่ว ิธ ีการนั ้นนะครับ ผมก็อยากฝากท่านประธานไปยังท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าเครื่องจักรมีหลายเกรดหลายประเภทมาก
นะครับ ผมจะยกตัวอย่างนะครับ หลายยุคหลายสมัยที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเราได้ผู้บริหารได้ซื้อเครื่องจักรมาถ้าเป็นเครื่องจักรที่ไม่ค่อย
มีมาตรฐานนะครับปัญหาจะเกิดขึ ้นอย่างมากมาย ทั ้งค่าซ่อมบำรุง     
ความทนทาน ทุกอย่างจะเป็นปัญหาไปหมดนะครับ ดังที่พวกเราได้
ทราบกันนะครับ ถ้าเป็นเครื่องจักรนะครับพูดกันตรง ๆ นะครับ ในสาย
ของเยอรมันทางยุโรปอันนี ้ประสิทธิภาพสูงจริงนะครับ แล้วก็ต้อง
ยอมรับว่าอะไหล่ก็แพงตามเช่นกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ       
ที่ดูรายละเอียดรายการวัสดุนะครับ ที่ทางท่านนายกได้นำเสนอให้สภา       
เราได้พิจารณาว่าท่านจะกู้เงิน แล้วท่านจะซื้ออะไรบ้างนะครับ ผมอยาก
แนะนำท่านนะครับ 3 รายการนะครับ ที่คิดว่าถ้าได้มานะครับ จะเป็น
ปัญหาพอสมควรนะครับ กับทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา
นะครับ ก็คือรายการรถขุดไสผิวถนนนะครับ ล้อแทร็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
700 แรงม้านะครับ ซึ ่งงบประมาณนี้ตั ้งไว้ซื ้อ 2 คันครับ คันละ 
55,328,000 บาท 50 กว่าล้านนะครับ 1 คันครับ แล้วสำคัญที่สุด  
รถตัวนี้นะครับ มันจะต้องใช้ไอ้ตัวขนย้ายเฉพาะตัวมันอีกนะครับ เพ่ิมไป 
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อีกนะครับ เป็นรถขนย้ายอีก เป็นรถขนย้ายด้วยงบประมาณ 11 ล้าน
นะครับ ตามไปด้วยรถเทปูนนะครับ รถโรยปูนนะครับ อันนี้มันเป็นสิ่งที่
เป็นเครื่องมือประกอบในการที่จะทำงานในส่วนของการไสถนนแล้วก็มี
การเก็บงานให้แล้วเสร็จนะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้ 3 รายการนี้นะครับ   
รถโรยปูนอีกก็ 22 ล้าน คันละ 11 ล้านกว่านะครับ อันนี้แหละครับ     
ที ่จะเป็นภาระส่วนหนึ่งของทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
หากมีการกู้สำเร็จในส่วนตรงนี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับ ที่ผมอยากนำ
เรียนท่านประธานสภานะครับ ไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็คือจริง ๆ แล้วนั้นนะครับ รถไสถนนขนาด 700 แรงม้าขนาดนี้
นะครับ ถ้าเทียบอยู ่ผ ู ้ร ับเหมาในจังหวัดชัยภูมินะครับก็มีไม่เกิน                  
2 – 3 -4 เจ้านะครับ มีเจ้าละคันเท่านั ้นทำงานทั้งจังหวัดนะครับ 
ประสิทธิภาพสูงมากนะครับ จะต้องมีการอบรมพนักงาน จะต้องมีการ
อบรมทีมงานที่จะมาดูแลเครื่องจักรตรงนี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
ตัวกัดถนนตรงนี้หัวจะเป็นลักษณะหัวเจาะบ่อบาดาลเป็นเพชรแข็งแกร่ง
มาก ถ้าคนควบคุมไม่ชำนาญไม่เป็นกระบวนการในการดำเนินการนะครับ 
พังเสียหายมากนะครับ แล้วก็อะไหล่แพงมากนะครับ ผมยังคิดว่าในส่วน
ตรงนี้นะครับ ถ้าหากท่านนายกปรับปรุงได้นะครับ ผมนั้นอยากนำเรียน
เสนอว่าควรจะซื้อขนาดเล็กกว่านี้นะครับ ราคาต่ำกว่านี้ แล้วก็สักชุด
หนึ่งนะครับ เพราะว่าอย่างไรครับ 1. ถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที ่เสียหายในส่วนตรงนี้  เป็นระยะสั ้น ๆ ครับ ไม่ยาวมาก                
เป็นย้ายเป็นจุดเป็นที่ครับไม่ใช่เป็นถนนแบบปฏิบัติการยาวเลยนะครับ            
จะเป็นหลุมเป ็นบ่อน ี ้นะคร ับ ถ้าจะเทียบหลายส่วนในส่วนของรถไส               
ผิวถนนตรงนี้นะครับ ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วน
ใหญ่เป็นถนนที่ไม่ได้ดูไม่มีไม่ค่อยมีเวลาดูแล บำรุงรักษามาหลายปี                
นะครับ ถ้าท่านนายกจะพิจารณาว่าเราซื้อรถเกรดเดอร์เอายี่ห้อดี ๆ  เจ๋ง ๆ 
ไปเลย รถแค็ทมาเลยครับ รถเยอรมันไปเลยนะครับ ที่มีตัวขุดด้านหลังด้วย 
แล้วก็ตัวขุดด้านหน้าด้วย ตรงนี้ถนนของ อบจ.สภาพที่ผมนั้นมีโอกาสได้
เข้าไปสัมผัส ทำง่ายมากนะครับใช้รถเกรดอย่างเดียวนี่ไล่แป๊บเดียวครับ 
ไม่เสียเวลาขนย้ายอะไรเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับทางกองช่าง
และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์แล้วก็อย่างรวดเร็วปฏิบัติงานอย่างเร็วฉับพลันนะครับ                   
ถ้าเป็นไปได้นะครับงบประมาณสักชุด 1 เรามาซื้อเพ่ิมเป็นรถเกรดอย่าง
น้อย ๆ นะครับ สัก 7 - 8 คัน ครับท่านนายกครับ ได้สัก 7 - 8 คัน  
แล้วทีนี้เรามาตั้งหน่วยของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็น
หน่วยชุดซ่อมบำรุงรักษา และก็ดูแลในส่วนของถนนขององค์การบริหาร
ส ่วนจ ังหว ัด หร ือจะแบ ่งเป ็นเขต เป ็นเขตเหม ือนเขตเล ือกตั้ ง
ผู ้แทนราษฎรก็ได้ครับสัก 7 เขตครับ แล้วก็ในชุดซ่อมชุดนี้ให้ อยู่ที่ 
มอบหมายให้อยู่ที่อำเภอหรือว่าอยู่ที่ทางท้องถิ่นอ่ืน อย่างเทศบาล อบต.
พวกนี้ให้อยู ่สังกัดตรงนั ้นเลยไม่ต้องย้าย ให้รับผิดชอบดูแลในเขต      
ตรงนั้นนะครับ แล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่เราให้ดูแลไม่มากครับ 7 หน่วย ตรงนี้ 
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จะแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วฉับพลันนะครับ ไม่ต้องดึงไปดึงกันมาแล้วก็
ต้องไม่ต้องรอนะครับ ในส่วนตรงนี้ผมอยากนำเรียนเสนอนะครับท่าน
ประธานสภาไปยังท่านนายกนะครับ ว่าหาวิธ ีแนวทางได้ไหมครับ        
ว่าขอเพิ่มรถเกรดเดอร์สัก 7 คันนะครับ แต่ตอนนี้มีอยู่ในรายการนี้          
2 คัน แล้วนะครับท่านประธานครับ และในส่วนตรงนี้จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี ่น้องประชาชนได้หลากหลาย    
งานมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนเพื่อการเกษตร ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
ตำบลต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นอื่นไม่มีงบประมาณลงไปดำเนินการนะครับ อันนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ ถ้าท่านนายกจะได้กรุณาได้ปรับในการ
ซื้อเครื่องจักรตรงนี้นะครับ ผมจึงอยากนำเรียนท่านประธานสภานะครับ
ไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำคัญที่สุดนั้นนะครับ
กองช่างคงจะเป็นแม่งานและเจ้าภาพหลักในการที่จะจัดระบบระเบียบ
การบริหารมีแผนงานที่ชัดเจนในการที่จะซ่อมบำรุงและสำคัญที่สุดคือ
ผมอยากมีหน่วยที่คอยดูแลด้วยนะครับรับผิดชอบไปในแต่ละเขต จริง ๆ 
ถนนความเสียหายของมันที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ มันไม่ได้เสียหายครั้งเดียว
ตูมหนักให้พวกเราเห็นอย่างทุกวันนี ้ครับ มันจะเริ ่มเป็นแผลเล็ก ๆ             
ก่อนอันดับแรก แล้วเป็นหลุมเล็ก ๆ แล้วทีนี้มันขาดการดูแล ขาดคน
รายงานครับ ก็ขยายไป ที ่นี้งบประมาณในการที ่จะซ่อมวัสดุต่าง ๆ 
มหาศาลมากนะครับ และอีกที่สำคัญที่สุด ก็คืออยากให้ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณา ว่าเราถ้าหากมีระบบรถ Recycling นะครับ 
รถไสผิวถนนตรงนี้ แล้วแพลนท์ยางมะตอยที่เขาผสมที่จะเอาไปดำเนินการ
กับโครงการในส่วนเครื ่องจักรตรงนี้  เรายังไม่มีมหาศาลมากครับ               
ราคากลางที่ผมดูนะครับ ถ้าไปซื้อตามแพลนท์ที่มีเอกชนทำอยู่ทุกวัน              
นะครับ ถ้าเราไม่ดำเนินการเองจะเป็นปัญหาทันทีครับ สมมตุินำรถไสถนน
ตรงนี้เข้าดำเนินการปุ๊บนะครับ ถนนก็จะถูกไสออกแล้วก็จะมีการบดอัด
ใหม่ ในกรณีที่ข้างล่างมันไม่ซอฟท์นะครับ พอบดอัดปุ๊บ ถ้าเรารอวัสดุ
พื้นผิวตัวนี้ก็จะเพี้ยนทันทีนะครับ ท่านประธานก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพ                   
ที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการ เราจะเปลี่ยนซ่อมซ้ำซ้อนอยู่ตลอดเวลา  
อันนี ้จะเป็นภาระยิ ่งใหญ่มากของกองช่างนะครับ ทั ้งอัตราแรงงาน             
ค่าดูแลน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัญหาจริง ๆ ครับท่านประธาน ตรงนี้อยาก
นำเรียนหารือกับทางท่านนายกว่าเราผ่านในส่วนตรงนี้ ถ้าท่านจะกู้เพ่ิม
ได้ก็ยินดีมาก ถ้าท่านจะปรับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพและ               
ก็ประโยชน์สูงสุดให้กับพ่ีน้องประชาชนในการให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนของเรื่องถนนตรงนี้ให้เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดนะครับ ขอกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานครับ ก่อนที่พี่จะพูดทั้งระบบ พี่อยากให้ ผอ. กองช่างได้ตอบ
ชี้แจงท่านสมาชิกผู้มีเกียรติก่อนสักสั้น ๆ สักอย่าเกิน 5 นาที เดี๋ยวพี่จะ
พูดทั้งระบบเลยนะครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ 
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เชิญท่านผอ. กองช่างครับ 
 
ครับ เรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านคณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่านนะครับ ผมนเรศ  รักเพ็งนะครับ 
ผู ้อำนวยการกองช่างนะครับ ขออนุญาตชี ้แจงตอบข้อซักถามท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ในประเด็นเรื ่องรถ 
Recycling นะครับว่าเรามาทำอะไร มันจะเกิดประโยชน์ไหมนะครับ 
การที่ทางกองช่างได้ให้ทางทีมงานนะครับ เป็นวิศวกรเครื่องกล แล้วก็
วิศวกรโยธา ประเมินผลด้านความเสียหายของเส้นทางนะครับ ก็สรุปได้
ว่าเราต้องการเครื่องจักรจำนวน 16 รายการนะครับ ตาม 20 รายการ
ขอประทานอภัยนะครับ ก็มีรถ Recycling เข้ามาด้วย 2 ชุดนะครับ 
หน้าที่ของมันทำอะไรครับรถ Recycling รถ Recycling มันเหมาะ
สำหรับงานขูดผิวถนนเป็นการปรับปรุง modify พื้นทางให้เกิดความ
แข็งแรงขึ ้น โดยการฉีดน้ำปูนเข้าไป การผสมมิกส์คลุกเคล้าตาม
อัตราส่วนจะเป็นการออกแบบที่มีการออกแบบ การดีไซน์ว่าจะใช้ OMC 
เท่าไหร่ เปอร์เซ็นต์น้ำเท่าไหร่ ปูนซีเมนต์เท่าไหร่ แล้วก็หินมันมีอยู่แล้ว 
ซึ่งมันจะเป็นการประหยัดหินคลุกที่ใช้หินคลุกเดิมได้ ยกตัวอย่างถนน
ของที่ถ่ายโอนมาเป็นถนนส่วนใหญ่เป็น Single นะครับเป็นผิว Double 
และก็เป็นผิว Single และผิว cap scene เสียส่วนใหญ่ แล้วก็ไม่ได้รับ
การบำรุงรักษามาเป็นเวลา 20 ปีนะครับ ตามที่ถ่ายโอนมา เพราะฉะนั้นมัน
ก็จะเหมาะสำหรับการปรับปรุงโดยใช้วิธีการผสมคลุกเคล้าโดยการโมดิ
ฟายมันขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อประหยัดพื้นทางนะครับ ในส่วนของท่าน
กังวลว่ามันซอฟท์พื้นล่างเราควรทำอย่างไร ก็มีการออกแบบนะครับ     
พื้นล่างถ้ามันซอฟท์เราก็ขุดออกมาครับ เราก็ปูออกแบบเป็นชั้นชั้นนั้น
ขึ้นไป อันนี้ก็เราซื้อ 2 ชุดชุดละ 55 ล้านนะครับ ถามว่าซื้อแล้วท่าน              
จะมีวิธีลาดยางอย่างไรในตรงนี้ ก็มีการรองรับโดยการเรามีแผนที่จะซื้อ
รถปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเหมือนกันนะครับ ในแผนนี้ก็มีจำนวน
ทั้งหมด 2 ชุดเหมือนกันนะครับ และส่วนลดเกรดที่ท่านบอกว่าอยากได้ 
7 ชุด 7 คัน ในแผนนี้ก็มีอยู่แล้ว 5 คันนะครับ แต่ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่
ถ้ามีโอกาสที่จะมีงบประมาณก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับขออนุญาต
ชี้แจงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานสภา ท่านเพื ่อนฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                   
ที่เคารพรักทุกท่าน ขอบคุณในคำอภิปรายของท่าน แล้วผมก็มีความรู้สึก
ตรงกับท่าน ตรงที่ว่าคำถามกับคำตอบผมแยกเป็น 2 ส่วน คือคำถามกับ
คำตอบของท่าน มันอยู่รวมกันแล้ว ซึ่งคำถามของท่านพี่ไม่จำเป็นต้อง
ตอบ เพราะว่าท่านตอบเองหมดแล้วเพราะความเสียหายของท้องถิ่นที่
มันเกิดขึน้ในครั้งที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ ถ้าวันนั้นนะทางจังหวัดอนุญาต            
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ให้พี่พูดกับนายกกับรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งชื่อชั้นของพ่ีอร่าม พี่คิดว่าทาง
รัฐบาลเนี่ยหลายคนเขารู้จักพี่อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าพี่ยังไม่ทราบเหตุผลว่า
ครั้งแรกจะให้พี่ไปรับนายกกับรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ที่สนามที่ ฮ. ลงมา
จอด โดยบอกมาผ่านท่านพลเอกสุวิทย์  ธาระรูป พอตอนเช้าพ่ีเตรียมตัว
จะไปรับฝ่ายรัฐบาลที่อุตส่าห์บินมาลงที่จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อมาสำรวจ
ความเสียหายและพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนที่
กลับมาเปลี่ยนในตอนสายวันนั้นเอง บอกให้พี่กับท่านสมาชิกทั้งหลายไป
รออยู่ตรงใกล้ ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดิม แล้วบังเอิญพี่ให้ท่านสุวิทย์  
ธาระรูป ไปดูเรื ่องสนาม ฮ. ที ่จะลง เนื ่องจากพ่ีลุงมีความเป็นห่วง 
เนื่องจากมีรัฐมนตรีหลายท่านมา ก็ยังไปกำชับพี่ลุงอยู่ที่สนาม ฮ. อีกว่า
ให้พ่ีอร่ามไปรอเลยอยู่ที่ตรงใกล้ ๆ กับการไฟฟ้าศูนย์ข้างเดิม พี่เลย        
มีความสงสัยว่ามากีดกันท้องถิ่นอย่างพ่ีอร่ามทำไม ถ้าวันนั้นให้พี่ได้พบ
กับฝ่ายบริหาร อย่างน้อยพี่ขออนุญาตกราบเรียนสภาแห่งนี้ว่ามันไม่ใช่
ปกติธรรมดาหรอก ชื่อชั้นอย่างพ่ีใคร ๆ ก็รู้จัก ในบรรดาฝ่ายบริหารของ
รัฐบาลชุดนี ้พี ่รู ้จักมากกว่ากึ่งหนึ่ง นี่คือปัญหา แต่ว่าอย่างไรก็ตาม
นอกจากไม่มีใครชี ้แจงข้อเท็จจริงที ่เกี ่ยวข้องกับความเสียหายทั้ง
หมดแล้ว ในการชี้แจงฝ่ายบริหารภาครัฐบาลที่มาวันนั้น ยังบอกว่าไม่ได้
มีความเป็นห่วงแต่อย่างใดเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีงบประมาณในปี 
2561 ถึงปี 2567 ในการจัดการเรื่องชลประทานเรื่องน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นไม่มีความเป็นห่วงแต่อย่างใดทั้งสิ้น บังเอิญ
เรื่องงบประมาณปี 2561 ถึงปี 2567 มันฟ้องพวกเราอยู่รอมร่อไหม 
กรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาทำอยู่หน้า อบจ. ฟุตบาทยังไม่เสร็จ
เลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่คำถามกับคำตอบมันตรงกันเป็นคำถามที่มา
ตรงคำตอบตรงชื่อว่าท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อนหน้าที่นายกอร่ามจะเข้ามาหลายสมัยติดต่อกัน 
ท่านคงเรียนรู้ข้อเท็จจริงว่าสมัยที่ท่านมาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด บางท่านเป็นถึงประธานสภาจังหวัดแต่พ้นออกไปเนื่องจากมี
ปัญหาทางการเมือง ในการเมืองระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทั ้งหมดพ่ีทราบจากพวกท่าน ไม่ใช่พี ่ไม่มีไปเอาข้อมูลมาจากที ่ไหน         
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่ะมันมีเรื่องอยู่ใน ป.ป.ช.เยอะแยะ เพราะฉะนั้น
เมื่อ 2 - 3 วันพ่ีปรึกษากับท่านสุวิทย์  ธาระรูป ว่าพ่ีอยากให้ท่านสุวิทย์
ได้ประสานกับทาง ป.ป.ช ซึ่งตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ พี่กำลังดูว่า
อาคาร 2 หลังนั้น พ่ีจะเข้าไปพัฒนาอย่างไรที่จะให้ระดับกรรมาธิการ 
กรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไปใช้ตรงนั้นให้เป็น
ประโยชน์และปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม เพราะว่าเป็นพ้ืนที่ที่อยู่
ในเมือง ท่านทั้งหลายครับ คำถามกับคำตอบมันอยู่ในที่เดียวกัน เมื่อมัน
เป็นอย่างนี้แล้วเนี ่ยมันสั่งสมความเสียหายมาชั ่วนาตาปี มันเกิดขึ้น
ซ้ำซาก แล้วเมื่อมันเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ท่านลองถามท่านกลับคืนไป        
สิว่าจะเอางบก้อนมหาศาลเป็นพันพันล้านกับการรับถ่ายโอนภารกิจมา
จากกรมทางหลวงชนบท แล้วท่านลองตระหนักว่าพรรคการเมืองที่ดูแล 

/หน่วยงาน... 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานโครงสร้างพื ้นฐานเหล่านั ้น ท่านพากันยกมือโหวตเอา              
ถนนทั้งหมด 1,700 กโิลเมตร กลับคืนไปให้กรมทางหลวงชนบทใช่ไหม
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คำตอบตรงนี้มันฟ้องเราอยู่แล้วว่าเรื่องของทาง
การเมืองมันเป็นเรื ่องผลประโยชน์ มันไม่ได้คิดถึงเรื ่องคุณธรรมและ
ปัจจุบันผมว่าท่านทราบดีเหมือนกับพ่ีทราบ ว่าใครที่อยากจะไปอยู่
พรรคการเมืองใด ตอนนี้ระฆังมันเริ่มรัวกันเพื่อที่จะให้เราเตรียมพร้อม 
มันก็มีผลมาถึงการเมืองในระดับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พื้นที่
บางพื้นที่พี่ชนะการเลือกตั้งมาหมด ตั้งแต่เทพสถิต ลงมาบำเหน็จณรงค์
ในเขตพ้ืนที่ทางติดจังหวัดลพบุรีลงมาเนี่ย พ่ีผ่านการเลือกตั้งมาตั้งหลายครั้ง
หลายสมัยเป็นพ้ืนที่การเลือกตั้งของพ่ี แล้วพ่ีทำคุณประโยชน์ให้กับพ้ืนที่
ตรงนั้นมหาศาล พี่ลากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปในอำเภอเทพสถิต 
ในขณะที่มันไม่มีใครไปเหลียวแลพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ชายขอบ มันยังมี
ปัญหาอะไรเยอะแยะสมัยก่อนกำนันผู ้ใหญ่บ้านรู ้จักพ่ี เป็นอย่างดี     
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสั่งสมมาอย่างนี้  แล้วท่านทั้งหลายจะเอาอย่างไร    
พอการเมืองมันวนเข้ามาอยู ่ในพื ้นที่ อบจ. มันก็มีปัญหาระหว่างพ่ี
ระหว่างน้อง น้องว่าเห็นพี่อร่ามจะส่งคนนั้นคนนี้ไปลงเลือกตั้งที่นู่นที่นี่
มันก็เกิดปัญหาทางการเมืองระหว่างฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นบางคน ในวงเล็บเป็นบางคนทำไมไม่รู้จัก ทั้งที่พ่ี
สร้างบุญกุศล สร้างความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
นักการเมืองทุกระดับ พี่ไม่อยากจะกล่าวถึงเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าพี่ทวง
บุญคุณ แต่อย่างไรก็ตามต่อคำถามของท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ         
เมื่อสักครู่นี้พ่ีไปซักถามกองช่างพ่ีเป็นห่วง เพราะคำถามของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผล เนื่องจากว่าท่านเป็น คนหนึ่งที่มี
ประสบการณ์ในด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่นี้พ่ีก็ถามว่ารถเกรด
เดอรซ์ื้อเพ่ิมเติมได้ไหม ท่านบอกว่ามี 5 - 6 คัน ซึ่งในเมื่อเราจะต้องการ
อีก 4 - 5 ตัว พี ่ก็คิดว่าเรื ่องอย่างนี้ มันเป็นเรื ่องความพยายามของ               
ฝ่ายบริหารที่ดูแล้วว่าถ้ามันมีความจำเป็นจริง ๆ เหมือนแพลนท์ ที่ท่าน
พูดถึงเมื ่อสักครู่นี ้ ลูกชายพี่เป็นนายช่างระดับ 9 อยู ่กรมทางเป็น              
นายช่างระดับ 9 เฉพาะระดับ 9 เป็นอยู่ 5 ปี เป็นมือที่สามารถเป็น  
ฝ่ายบริหารเป็นรองอธิบดีได้ทันที ลูกชายพ่ีไปรับราชการอยู่กรมทาง  
20 กว่าปีชื ่อชั้นไม่ต้องห่วงปัจจุบัน พี่ย้ายเขาออกมาไว้ที่กระทรวง
แรงงาน เพราะปัญหาการเมืองเขาเล่าให้พ่อเขาฟังหมดว่าวิธีการบริหาร
จัดการถนนหนทางของพ่อ ต้องจัดการถนนหนทางแบบไหนอย่างไร ก็ตาม             
พ่ีจะบอกให้เรื่องของการขออนุมัติจังหวัด ในการกู้เงินมา ความจริงการ
กู้เงินมาท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อไม่กี่วันนี้ผมเช็คจ่ายเงินต้นกับ
อัตราดอกเบี้ยไปสี่ – ห้าสิบล้านบาท ทำไมพี่จะไม่รู้จักพี่เคยทำธุรกิจ  
แต่ว่าเรื่องจากมันมีความจำเป็นต่อกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ แล้วเสร็จ
แล้วไม่มีใครมาจัดการให้เรา วันนี้พี่อยากถามว่าถ้าไม่มี อบจ. ถามว่า
จังหวัดจะทำอย่างไร พรุ่งนี้ให้มีการประชุมอีก พื้นที่เฉพาะอำเภอจัตุรัส                  
รอบบึงละหานเป็นจำนวนหมู่บ้าน 51 หมู่บ้าน  
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ใน 51 หมู่บ้านกึ่งหนึ่งของอำเภอจัตุรัส พี่ยังคิดในใจว่าอำเภอจัตุรัส 
แม้นว ่าไม ่ม ี ใครอยากจะไปลง ไม ่แน ่ตอนนี ้กำล ังเล ือกเอาระหว ่าง                       
เกษตรสมบูรณ์กับจัตุรัส พี ่อาจจะไปลงเอง ถ้าเห็นว่าการอยู ่ที ่น ี ่ได้
ประโยชน์น้อยกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพื้นที่ทั้งหมดจังหวัดมันเป็น
ภาระขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถามว่าถ้าไม่มีพวกเราทั้งหมด 
จังหวัดจะทำอย่างไรแล้วเป็นประวัติศาสตร์กองช่างช่วยทำทะเบียน
เพราะว่าเมื ่อเช้าพี ่ไปออกรายการวิทยุน้องเขาเสนอว่าทำยูทูปเพ่ือ
อธิบายบอกพี่น้องประชาชนว่าสจ.ที่เอาโครงการไปที่เอาเครื่องจักรไป
ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคำร้องขอจาก
ท้องถิ่นต่าง ๆ เอาเครื่องจักรไปพัฒนาพื้นที่ทำเป็น YouTube ออกมา             
ที่เรียนท่านประธานสภาด้วยความเคารพ ว่าสถิติออกมาแล้วเทียบเคียง
กลับผู้บริหารชุดก่อนทั้งหมดเทียบเคียงกับบรรดาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุดก่อน กับชุดปัจจุบันที่ว่าเราชนะขาด และเราจะชนะขาดแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกี่ครั้ง              
ที่พี่ไม่อยู่ในประชุม ท่านมาเล่าให้พี่ฟังเองไม่ใช่เหรอ ว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่เข้าประชุมรับฟังเสียงคนด่าของพวกเรา              
ไม่ไหว ก็ไม่เข้าประชุม มีความทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งในเชิงการเมืองทั้ง
เชิงผลประโยชน์มากมายมหาศาลที่เรากำลังนั่งอยู่นี้อยู่ใน ปปช. ยังสอบ 
ไม่เสร็จ คือทั้งหมดทั้งปวงพ่ีเอาเรื่องที่พวกท่านเล่าให้พ่ีฟัง มาเล่ากลับไป
เพื่อให้น้องได้ตระหนักว่าต่อภารกิจเหล่านี้เราจะทำอย่างไร ตอนที่พ่ีจัดซื้อ
รถเมล์ยูโรทู 1,000 คันภายในไม่เกิน 60 วัน ต่อมาในรัฐบาลชุดต่อมาใช้
เวลา 10 ปี ซื ้อยูโรทู อยู่ป่านนี้รถร้อนในกรุงเทพฯหมดไปแล้ว ไม่มี
หรอกนี่คือความนึกคิดในเชิงศักยภาพของการไปรับตำแหน่งที่ย้ายไป
หมอชิตภายในเดือนเดียว ที่นี่สิ่งที่ท่านพูดมาพี่รู้ว่าท่านเป็นห่วงแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตอบคำถาม และคำตอบมันอยู่ในที่แห่งเดียวกัน 
พ่ีขอบคุณแล้วทั ้งหลายทั้งปวงพ่ีจะบริหารจัดการอย่างดีที ่สุดแล้ว
หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากจังหวัดที่จะตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ร่วมในการดูแลเรื่องเหล่านี้ ในการจัดซื้อด้วยพี่จะบอกให้พี่ไม่ใช่ทำสุก
เอาเผากิน ไม่ใช่อยากทำ เกียรติประวัติเกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่จะหามา
ได้ง่าย ๆ ท่านทั้งหลายก็ทราบดี ว่างบประมาณของ อบจ.บางคนก็มา
เสนอท่านครับ แต่ก่อนเขาทำมาอย่างนู้นอย่างนี้ท่านเอาแบบเดิมไหม
อะไรอย่างนี้ พี่บอกท่านไปตั้งหลายอย่างไรพอใจในสิ่งเหล่านี้ มันเป็น
คำตอบในเชิงปรัชญาการที่จะดูแลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเราอย่างไรให้มัน             
มีประสิทธิภาพ ในภาคส่วนที่ 2 ที่เป็นคำตอบคำถามมีความสัมพันธ์กับ
ทางกองช่าง พี ่จะลงไปดูเองพี ่จะลงไปดูเอง ท่านทั ้งหลายให้มาประชุม                 
เห็นหน้าเห็นตา เพราะเวลา ท่านขาดประชุมที่ตั้งข้อสังเกต ว่าทำไมท่าน               
ไม่มาเป็นเพื่อนพ่ี แล้วสำหรับคนที่ขาดประชุมบ่อย ๆ ท่านประธานสภา
ที่เคารพ พอดีพ่ีรับหนังสือจากจังหวัด เมื่อไม่ก่ีวันมานี้ ผมอยากกราบเรียน
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ ว่าพ่ีไม่อยากเอาพิมเสนไปแลกเกลือ ตอนเป็นรัฐมนตรี 

 
/ถ้า... 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าพี ่จะมีสันดานในการ กลั ่นแกล้งคน ทำไมพี ่ทำไม่ได้คนอย่างพ่ี                  
เคยเห็นพี ่ไปทำไม่ เห็นพี ่เป็นรัฐมนตรีเห็นพี่ไปจัดการทำลายคนหรือ              
กลั่นแกล้งคนอะไรอย่างนี้ พี่ไม่เคยเพราะฉะนั้นอยู ่อำเภอไหนที ่ขาด
ประชุมบ่อย ๆ ท่านต้องออกหนังสือเตือน เพราะว่าถึงแม้ว่าจังหวัด             
ทำหนังสือมาหาพี่พี่ไม่เห็นชอบด้วย แต่ว่าเนื่องจากเป็นเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน พ่ีก็ไม่อยากจะไปต่อความยาวสาวความยืด แตว่่าหนังสือที่ชี้แจง
ที่มามันไม่มีเหตุผล อย่างไรก็ตามพอขาดประชุมอีกมันเข้ากับไปฟ้องกับ
พฤติกรรมเก่าที่มันเกิดขึ้น มันยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้เอง 
เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ ผมไม่ได้ตำหนิใครทั้งสิ ้น เพียงแต่ว่า                
ผมอยากจะกราบเรียนว่า มายืนอยู่ตรงนี้ได้ในวัยที่ 73 ปี มันเป็นวัย                 
ที่เขาไปพักผ่อนแล้ว แต่เรื่องจากความร้อนแรงความมีอุดมคติในการ        
ที่จะจัดการกับบ้านเมือง การที่เดินทางมาถึงวันนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาว
เดินทางไกลมาอย่างโชกโชนแล้วพ่ียังคิดว่าพ่ีเดินต่อได้ พ่ีจึงมาเดินนี่เป็น
คนอย่างหนึ่งเผ่นหนีไปพักผ่อนแล้ว เพราะฉะนั้นกำลังตัดสินใจว่าจัตุรัส
กับเกษตรสมบูรณ์ ท่านประธาน ท่านรองประธานท่านขอร้องพี่มาครั้ง
หนึ่งแล้ว อย่าขอร้องเป็นครั้งที่ 2 พี่ลงได้ทุกเขตเลือกตั้งไม่ต้องห่วง 
เพราะฉะนั้นแน่คอยดูผลงานของพี่ก็แล้วกันเพียงแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ของเราขอให้มีความจริงใจ  
พ่ีเข้าไปดูพ้ืนที่ทั้งหมดและความสำเร็จ ในการทำงานให้พี่น้องประชาชน
อยู่กับฝ่ายบริหารพี่กำชับ ตั้งแต่ระดับข้างล่างลงมาถึงข้างบน ท่านดูดิพ่ี
จัดการช่องสามหมอใช้เวลาแค่ไม่ถึง 3 เดือน ใครไปทิ้งร้างเอาไว้เป็นเงิน
เป็นสิบ ๆ  ล้านพ้ืนที่ถึง 20 ไร่ของป่าที่อุดมสมบูรณ์ท้ิงรา้งไว้ 10 กว่าปีแล้ว 
ไม่ใช้ประโยชน์พี่จัดการ 3 เดือนเรียบร้อยแล้ววันนี้พี ่สั ่งเครื่องจักรเข้ามา
จัดการเห็นไหมขุดสระน้ำ เมื่อสักครู่ท่านผ่านสนามกีฬาไหม สระน้ำกว้าง
ใหญ่ไพศาล ที่สนามกีฬาเป็นสนามกีฬาของพี่น้องประชาชน พี ่ดีใจ            
ที่เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นนักฟุตบอล แต่ท่าน 
ไม่ลองศึกษาประวัติว่าคนเป็นนักฟุตบอลอย่าง นายอร่าม โล่ห์วีระ เวลาเตะ
ฟุตบอลที่ยังไม่เกิดก็มีไม่ใช่มือธรรมดา มือฟุตบอลเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่
เล่นการพนันฟุตบอลเท่านั้นล่ะครับ เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล รู้จักหมดละ 
เพราะฉะนั้นพี่จัดการหนองปลาเฒ่า ๆ พี่จัดการสั่งการไปโดยเด็ดขาด
เลย ขณะนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลตั้งเกือบ 
100 ไร่ และสระน้ำที่เกิดขึ้นมวลน้ำมหาศาลตรงนั้นนายอร่าม โล่ห์วีระ 
เอาเงินส่วนตัวให้ไป 8 ล้าน ท่านผู้ว่าสนั่นออกเงินราชการ 7 ล้านเป็น 15 
ล้านให้ร้านศรชัย มาประมูลได้ไป 15 ล้านวันนี้ประมาณ 80 ล้าน อยู่
ไหม แล้วที่ผ่านมาน้ำเน่าตลอดเลย น้ำเน่าน้ำเสียตลอดมาพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่
มีใครไปดูแล้ว วันนี้พ่ีสั่งโดยเด็ดขาดเลยพี่เข้าไปปิดไฟแสงสว่างเพิ่มเติม 
เนื่องจากวัยรุ่นเข้าไปตอนประมาณพบค่ำ เข้าไปซ่องสุมกันอะไร พี่กลัว
เกิดอันตรายและเข้าไปข้างในมันสามารถพัฒนาอะไรได้ตั้งเยอะแยะพ่ีจะ
ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านทั้งหลาย สมประโยชน์ ท่านได้เชิดหน้าชูตา
พ้ืนที่อะไรทั้งหลายที่มันมีปัญหาอะไรต่าง ๆ ท่านบอกพ่ี  

/แม็คโคร... 
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แม็คโครคอยาวคอสั้น อันโน้นอันนี้เห็นที่เคยขัดข้องมาพี่จะจัดการให้
ตามกำลังความสามารถ แล้วกำลังดูว่าที่ซื้อมาพอไหมความจริงอยากจะ
ทำเยอะ ๆ อยากทำมาก ๆ เพราะว่าอยากให้มันอยู่ในทุกเขตเลือกตั้ง อย่าง
ที่ท่านพูดมันจะได้ไม่ต้องมาแก่งแย่งกัน เขตนี้เป็นของใครใครรับผิดชอบ                    
มีสำนักงานของ อบจ. อยู ่ตรงนั ้นจัดหาเช่าจากกรมป่าไม้หรืออะไร                       
ก็ตามแต่พี่เจรจาได้ทั้งหมดเหลือเวลาแค่ 2 ปี ที่พวกเราจะอยู่ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นพี่อยากรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ แล้วถ้าพี่ไปก่อนไป
เลือกตั้งพื้นที่ใหญ่ก็ไม่ครบ 2 ปีมันก็ไม่ครบ 2 ปีไม่ครบ 4 ปีอยากถาม
ว่าใครจะมารับผิดชอบแทนพ่ี ก็พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ ใครจะลงมา
เพราะฉะนั้นคนที่ขาดบ่อย ๆ ท่านประธานท่านต้องออกหนังสือเตือน
แล้วเตือนผ่านนายกด้วย พี่จะส่งไปที่จังหวัดเพราะว่าหนังสือจังหวัดมา
เนี่ยจังหวัดจะได้รู้ว่าเอาอีกแล้วพฤติกรรมที่มันซ้ำซ้อนที่เรียนอาชญา
วิทยาระดับปริญญาเอกมา เพียงแต่ว่าพี่ไม่ไปทำดุษฎีนิพนธ์ เพราะพ่ี
ไม่ได้ไปรับราชการ แต่พ่ีได้เกรดคะแนน Cover 3.60 ภาคภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล คุณเช็คประวัติผมสิ เพราะฉะนั้นอาญชาวิทยา 
พี่มีความเข้าใจเรื่องความเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นพ่ีขอบคุณ ท่านสุรพล
ขอโทษที่เอ่ยนามสุรพล พ่ีรักเหมือนน้องในใส้ เพราะฉะนั้นมีอะไรที่พูด
มาพี่ไปถามเลย แล้วพี่จะให้พวกท่านเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้พี่ไม่ทำเอง
หรอกไปจัดหาไปอะไรแล้วก็จะกู้เพิ่มเติมอีกได้ไหมอย่างไรจะปรึกษา             
พ่ีกอบชัย ขอขอบคุณครับท่านครับ  
ครับก่อนที่ท่านใดจะอภิปรายต่อนะครับ ในเรื่องลานะครับ ผมขออนุญาต
ตรงนี้ผมมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าถ้าลาไม่ใช่ลาป่วยลากิจ 2 ครั้งไม่มาทำหนังสือ
เตือนถ้าครั้งที่ 3 ให้มาผมก็ไม่เซ็นอนุญาตนะครับ ให้เป็นขาดนะครับ              
ให้ทุกท่านรับทราบตามนี้นะครับ เชิญท่านสถาพรครับ 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านนายก    
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมเข้าประชุม  
ที่เคารพทุกท่านครับ ผมสถาพร สงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอเนินสง่า อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไป
ยังท่านนายกนะครับ ว่าในการที่ท่านนายกพูดได้ชี ้แจงให้พวกกระผม                 
ได้ฟังก็ดีครับท่านครับ ในการที่ท่านได้ชี ้แจงในส่วนต่าง ๆ นั้นพวก
กระผมนี้น้อมรับว่าท่านจะทำได้หรือไม่ทำได้ นั่นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ที่วันนี้
ที่ท่านสุรพลได้เสนอแนะว่า ในแต่ละเครื่องจักรนะครับ แต่ละเครื่องจักร
นั้นที่จะซื้อเป็นรายละเอียดออกมา ผมอยากถามเรียนท่านประธาน             
ผ่านไปทางท่านนายกนะครับ ว่าในการที ่จะซื ้อเครื ่องจักรนะครับ                          
พวก Recycling ก็ดี พวก Recycling นี้ก็คือรถราคา 50 กว่าล้านบาท
ถ้าซื้อมา 2 ตัวเป็นร้อยล้าน ผมถามว่านะครับ ผมถามว่าเรื่องแท่นยาง
นะครับ ท่านไม่มีรายละเอียดว่าท่านจะซื้อตรงไหนหรือท่านจะซื้อมา
อย่างไรท่านครับ ในการรับเหมาหรือทำแทน่ยางก็ดีนะครับ ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับเหมาไม่ใช่ อบจ. เมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ  นะครับ แท่นยางต้องมีนะครับ
ถ้าไม่มีท่านจะไปซื้อเขาง่าย ๆ ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับ ว่าเขา 
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ไม่ขายให้ง่าย ๆ หรอกครับ เพราะงานของเขาแต่ละที่มันจะมีส่วนเร่ง
พร้อมกับพร้อม ๆ กันในการทำสัญญากราบเรียนด้วยความเคารพนะครับ                        
ว่าทานประธานผ่านไปท่านนายกครับสิ่งใดก็แล้วแต่ ที่ท่านจะทำพวกผม
เป็นลูกเป็นหลานเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ซึ ่งอาจเข้ามานี ้ทุกคนนะครับ ไม่ได้ว่ามีส่วนที ่จะไม่สนับสนุนครับ
สนับสนุนให้ซื ้อแต่เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกให้เห็นใน
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะครับ   
ในการที่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่ในรายละเอียดนะครับ พวกผมก็อยากจะมี
สิ ่งเสนอแนะให้ท่าน ว่าท่านน่าจะซื้อตัวนี้ ท่านน่าจะตัดตัวนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าพวกผมไม่เข้าประชุม แล้วมีเหตุผลอย่างอื่นไม่มีนะครับ ให้ท่าน
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกครับ ว่าไม่มีเหตุผลอ่ืนที่จะไป
คัดค้านท่านนะครับ แล้วผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับ                   
ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สมาชิกสภาองค์การจังหวัดชัยภูมิทั้ง 36 เขต ในส่วน
หนึ่งนะครับ ท่านอาจจะเป็นไม่เป็นมิตรไมตรี ในด้านพรรคหรืออย่างไร  
ก็แล้วแต่นะครับ แต่ตรงนี้ผมคิดว่าในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมินะครับ ก็ยังเคารพท่านนายกอยู่ดี จึงอยากเรียนท่านประธานผ่าน
ไปยังท่านนายกนะครับ ว่าให้นะครับ ให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งกับ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ซึ ่งในความคิดเขาอาจจะ
คิดเห็นต่าง แต่ถ้าท่านได้ชี้แจงออกมาแล้วให้เขาเสนอแนะให้เขาได้พูด
มั่งว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ ซึ่งในการที่เขาเป็น สจ.นะครับท่าน
ครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมา เขาก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงกราบ
เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับ ว่าอย่างไรก็แล้วแต่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ ยังเคารพและก็ยัง
เชื่อมั่นในตัวท่านนายกครับ กราบขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานสภา เพื ่อนฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติต้อง
ขอบคุณท่านสถาพร สงคราม คืออย่างนี ้ที ่กล่าวถึงผู ้ที ่ขาดประชุม              
ผมไม่ได้พูดถึงพวกท่าน และพวกท่านไม่เคยขาดประชุมเลยเพียงแต่ว่า
คราวที่แล้วท่านมาช้า ไม่ได้ขาดประชุมนะท่านประธาน เพียงแต่มาช้า
หลังสามโมง ก็เลยท่านประธานเลยสั่งเลื่อนมาเป็นวันนี้ไง แต่สำหรับคน
ที่ขาดประชุมเป็นประจำ ท่านก็ย่อมทราบดีใช่ไหม พี่ก็สงสารพี่น้อง
ประชาชนเขาอุตส่าห์เลือกมาเพ่ือให้มาประชุม เพ่ือให้มาถกแถลงเพื่อให้
มาดูว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจะจัดการอย่างไร แล้วหน้าที่
ดูแลสอดส่องเป็นพ่อบ้านที่สำคัญคือท่านประธานสภานี่แหละ จะต้องมา
ดูแลว่าขาดลาสมควรไหม มันเป็นจนเป็นนิสัยใช่ไหม ไม่บอกก็รู้พ่ีมองไป
ก็ไม่มีใครมานั่ง วันนี้ท่านอภิสิทธิ์เลยมานั่งแทน ก็ไม่เป็นไรครับท่านครับ
พี่ไม่ได้กล่าวถึงพวกท่าน เพียงแต่ท่านมาช้า ไม่ได้ขาดประชุมก็มีเท่านี้
ครับเชิญท่านครับ 
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เชิญท่านวรวุฒิ จิตรจันทึกครับ 
 
ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการและท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ                 
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมนายวรวุฒิ จิตร์จันทึก
ครับ เขต 2 อำเภอบ้านเขว้าครับ พอดีผมได้สอบถามท่านนายกไว้ครับ
เรื ่องสถาบันการเงินนะครับท่านครับท่านได้กู ้สถาบันการเงินใดบ้าง              
พอดทีาง ธกส. เขาสนใจที่จะให้เรากู้ครับ เรื่องที่ 2 ก็คือเรื่องเครื่องจักร
ผมขอคิวแรกนะครับ ส่วนเรื่องที่ 3 ครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมครับท่าน                   
คือว่าผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ปี 2547 
จนถึงปัจจุบันครับ คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ มีเรื่องที่
กระทบเรื่องงบประมาณมากเลยครับ ในการที่ว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาออก แล้วทำให้การเลือกตั้งไม่พร้อมกันนะครับ แต่ท่านอร่ามผม
ว่าท่านไปเป็นรัฐมนตรีจะคุ้มกว่าครับ ท่านถ้าไปเป็น ส.ส. ไม่คุ้มครับ
ท่านครับเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องใช้งบประมาณในการ
เลือกตั้งผมดูแล้วไม่คุ้มนะครับ เพราะว่าไปเป็นรัฐมนตรีคุ้มกว่าเพราะว่า
จะได้งบประมาณมาพัฒนาจังหวัดเยอะกว่างบประมาณที่เราจะเสียไป
ครับท่านครับขอฝากท่านด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธาน เพื่อนฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติน้อมรับคำขอ
ของท่าน น้อมรับแล้วก็พ่ีจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดว่าพวกเรารู้จักกัน
พ่ีก็อยากให้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อการพัฒนายั่งยืนอย่าง สจ.ที่พ่ึงนั่งลง
ไปพี่รู้จักตั้งแต่อากงเขา รู้จักตั้งแต่อากง รู้จักพ่อเขา พ่อเขารักพี่มาก           
แม่เขาก็เป็นคนอยู่ชัยภูมิ ค้าขายของเบ็ดเตล็ด เอ่ยชื่อมารู้จักกันทั้งหมด
เลยเพราะฉะนั้นท่าน สจ.หลี ไม่ใช่คนอื ่นคนไกลเลยเป็นคนใกล้ชิด
เหมือนญาติเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดมา พี่น้อมรับและส่วนในเรื่อง
ของการกู้ถ้าสมมุติเขาให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าพี่ไม่ขัดข้อง แต่ต้องเร็ว พูดกัน
วันเดียวจบอย่างนี้เอาเลยท่านเอามาเลยนะครับ ขอบพระคุณครับท่านครับ 
ครับมีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับท่านครับ คิดว่าพอสมควรแล้วนะ
ครับท่านประธานจะได้ขอมติเลยนนะครับ เชิญเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 28 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอ
มตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโครงการกู้เงินเพื่อจัดหา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะใช้ในการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรุณายกมือ
ด้วยครับ เห็นชอบทั้งหมด  26 ท่าน มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ            
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่างดออกเสียง 2 ท่านนะครับ ถือว่า
มติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์นะครับ  
 

/ระเบียบวาระที่ 6...  



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  
 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เชิญท่านนายกครับ  
กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพมอบให้เลขาฯ ไถงครับ 
 
เรียนเชิญท่านเลขาไถง ครอบครัวบานครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมาย           
จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้อ่านญัตติขออนุมัติ
การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานงานบริหารงานทั ่วไป              
งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
หลักการ 
1. ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขออนุมัติใช้
เงินทุนสํารองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดําเนิน
โครงการต ิดต ั ้ ง โครงการ Chaiyaphum Smart City ระยะท ี ่  1 
งบประมาณ ๕๖,๕๐๐,000.- บาท (-ห้าสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 
ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบ
ในด้านใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยเป็นหลัก ให้บริการ
ประชาชน และพัฒนารายได้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านความปลอดภัยในการดํารงชีวิต และโครงการดังกล่าว ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๘ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ หน้า 6 - 1 ข้อ 1) 
๒. โครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕6๕ ไปแล้ว นั้น 
เหตุผล 
1. ตามที ่องค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัดช ัยภูมิ จะดําเน ินโครงการ 
Chaiyaphum Smart City ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๕๖,๕๐๐,000.- บาท  
(ห้าสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินทุนสํารองเงิน สะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ มุ่งเน้นในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบในด้านใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 
/ที่... 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ทันสมัยเป็นหลัก ให้บริการประชาชน และพัฒนารายได้ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้านความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
๒. โครงการดังกล่าวฯ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ครั ้งที ่ ๔/๒๕6๕             
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงทําให้รายละเอียดครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้
เปลี่ยนแปลง และงบประมาณเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๘ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๕ หน้า 6 - 1 ข้อ 1 (ตามเอกสารหมาย ๑) 
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อพัฒนา
จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเมืองต้นแบบ ที ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี               
และนวัตกรรมที ่ทันสมัยและชาญฉลาด และได้ตระหนักถึงปัญหา               
และความจําเป็นที่ต้องดําเนินการบริการสาธารณะ สร้างความปลอดภัย
แก่ประชาชนในพ้ืนที่บริการ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
๔. กองคลัง ได้ตรวจสอบงบประมาณของทุกส่วนราชการฯ ตลอดจน
รายงานสถานะการเงิน การคลังเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม 
(ตามเอกสารหมาย ๒) 
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบงบประมาณของ
ทุกส่วนราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๓) 
ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔7) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 87 
“ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้า
ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที ่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม                
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงิน
สะสมเกินร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจํ าปีนั้น หากมี
ความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารอง เงินสะสม
เฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื ่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการ               
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ             
ที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป     

/ตาม...         



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายรณชัย  นามวิจิตร 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กําหนดทั้งนี้ให้คํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จึงเสนอญัตติมาเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อนุมัติ
การใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โครงการ Chaiyaphum Smart City 
ระยะที่ 1 งบประมาณ ๕๖,๕๐๐,000.- บาท (-ห้าสิบหกล้านห้าแสน
บาทถ้วน-) แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ                 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา     
นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คร ับในญ ัตต ิฯ ม ี เพ ื ่อนสมาช ิกท ่านใดจะอภ ิปรายหร ือไหมครับ                        
เชิญท่านรณชัยครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายรณชัย
นามวิจิตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสาร                  
เขต 1 ครับในญัตตินี้นะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับ ท่านนายกนะครับ
อ่านดูแล้วแต่ว่าอยากได้รับความมั่นใจนะครับ ในระเบียบกฎหมายอีก
ครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเราสามารถทำได้นะครับ ในการใช้เงินทุนสำรอง                    
ใช่ไหมครับ เงินสำรองแล้วก็ว่าเข้าระเบียบทุกข้อนะครับ ว่ามีสมาชิก
บางท่านหลายท่านก็ยังระแวงกลัวว่ามันกฎหมายไม่สามารถทำได้ไหม 
แล้วจะผิดย้อนหลังไหมครับ อยากให้ท่านชี้แจงในระเบียบว่าอย่างเช่น
นะครับ ในข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้ออย่างที่ท่านไถงได้อ่านไป
ข้อ 87 แล้วก็ 89 นะครับ ทั้งสุดท้ายนะครับ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังนะครับ ของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับ ว่าในระยะ
ยาวตามหลักวินิจฉัยข้อกฎหมายวินิจฉัยตรง แล้วก็ถ้าเรายกผ่านทางนี้
จะไม่มีความผิดกับสมาชิกและผู้บริหารนะครับ ในเหตุผลข้อที่ 4 ที่ 5 
นะครับ ตามเอกสาร 2- 3 ผมขออภัยผมไม่เห็นนะครับ ไม่รู ้ว ่าอยู่
อย่างไรก็ให้ชี้แจงก่อนที่เราจะยกผ่านญัตตินี้นะครับ ก็อย่างไรสนับสนุน
ท่านนายกนะครับ แต่อยากได้ความมั่นใจนะครับ ว่าสิ่งที่เราจะยกผ่าน
เงินทั ้งหมดนะครับ 56 ล้านนะครับ ที ่เป็นเงินทุนสำรองนะครับ                       
อยากทราบว่าเงินทุนสำรอง ตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่นะครับ เราจะใช้จ่าย
แล้วมีแผนอย่างไรนะครับ ในการใช้จ่ายโครงการชัยภูมิ smart city โอเค 
นะครับ เป็นโครงการที่ดีนะครับ ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนแต่ว่าใน
เรื่องของถนนคนเดินทางนะครับ หลายท่านก็บ่นว่าพังน้ำท่วมแต่ถ้าเรา
มาวินิจฉัยความจำเป็นเร่งด่วนนะครับ ว่าอันไหนจำเป็นต้องใช้ก่อนกัน
นะครับ มาทำโครงการนี้เงินตัวนี้นะครับ มันเป็นสิ่งสำคัญเลยไหมอันดับ
แรกในที ่ เราจะทำโครงการตัวนี้  หรือว ่าเขาจะเอาไปทำตัวอื ่นนี้              
เราก็จะวินิจฉัยร่วมกันแต่ในส่วนของผมนะครับ แล้วก็สมาชิก  
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หลายท่านก็ยังเคารพและก็สนับสนุนท่านนายกนะครับ แค่อยากได้
ความมั่นใจ และก็คำตอบจากท่านนายกนะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธาน เพื่อนข้าราชการฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ขอบพระคุณอย่างยิ ่งนะครับขอบพระคุณใจของเพื ่อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิขออนุญาตเอ่ยนาม คือท่านรณชัย  
นามวิจิตรนะครับ ก่อนที่พี ่จะตอบอธิบายชี ้แจงทั ้งหมดที ่อยากให้             
ผอ. คลัง นะครับ ได้ช่วยชี้แจงขออนุญาตท่านประธานครับช่วยชี้แจง
สมาชิกผู้ทรงเกียรติก่อนนะครับ สัก 5 นาทีเดี๋ยวพี่จะพูดในลำดับถัดไป
อีกครั้งสวัสดีครับ 
เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกคณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางวิภาภรณ์ ปิ่นมณี
ผ ู ้อำนวยการกองคลังขอตอบข้อช ี ้แจงของท่านสมาช ิกผ่านท ่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ ตามที่ท่านสมาชิก
สอบถามมาและเรื่องของว่ามันจะถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไรนะคะ 
ก็ขอนำเรียนชี้แจงว่าอำนาจที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ว่าถูกต้องตาม
ระเบียบหรือเปล่า ก็อำนาจที่เราจะใช้เงินเงินตัวนี้มันเป็นเงินทุนสำรอง
เงินสะสมมีอยู่ 2 ตัวนะคะ สิ้นปีเราก็จะรวบรวมมาเรื่อย ๆ แบ่งเป็น           
2 ประเภท คือมีเงินสะสมธรรมดาอีกประเภทหนึ่ง แล้วก็มีเงินทุนสำรอง
เงินสะสมอีกประเภทหนึ่ง หากเรามีความจำเป็นต้องใช้เราก็ใช้มาตาม
หลักเกณฑน์ี้หละค่ะ แต่ต้องผ่านสภาให้ความเห็นชอบอำนาจที่เราจะใช้
ตรงนี้เป็นอำนาจของเราก็คือผ่านสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็เสนอ
ท่านผู้ว่าฯ เพ่ือขอยกเว้นระเบียบก็สามารถ ถ้าท่านผู้ว่าฯ อนุมัติให้เราใช้
เราก็สามารถใช้ได้แต่ในการที่ตั้งแต่รับราชการมา ก็เราจะเอาเงินส่วนนี้
ถามว่ากินถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมไหมก็กิน 3 เดือน ต้นปีงบประมาณ
ตุลาคม – พฤศจิกายนค่ะ ถ้าเรายังไม่มีรายได้มาจ่ายเราก็จะเอาเงินพวก
นี้แหละมาจ่ายแต่ที่แล้วมาเราก็ไม่ได้ล้ำไปเงินพวกนี้คะ เหมือนว่าสำรอง
ไว้ให้เราจ่ายรายจ่ายประจำเงิน เดือนค่าจ้างค่าสาธารณูปโภคเพื่อให้เรา
บริหารงานไปได้ แต่สำหรับตัวดิฉันที่นั่งอยู่ตรงนี้มา 4 - 5 ปี ก็ไม่ได้ล้ำ
ไปกินเงิน 2 ตัวนี ้ค่ะ ถ้าท่านผู้ว ่าฯ ให้เราใช้เราก็สามารถใช้ได้ค่ะ              
ขอนำเรียนชี้แจงในที่ประชุมค่ะ ขอบคุณค่ะ 
เชิญท่านนายกครับ  
 
ท่านประธานสภา เพ่ือนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กว่าจะมาถึงความจริงเรื ่องนี้ เป็นรุ่นเก่าเรื ่องตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้า                    
มาพ่ีต้องขอกราบเรียนพวกท่านทั้งหลาย ด้วยความสัตย์จริงคือเรื่องนี้ 
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หลังสุดมันเป็นความเห็นด้วยกับทางจังหวัด ความจริงท่านเห็นด้วย                 
ทั้งสองเรื ่องที่เป็นญัตติสุดท้าย 2 เรื ่องดังกล่าวนี้คือท่านผู้ว่าไกรสร  
ท่านไปพิจารนาเรื่องนี้โดยที่ ตอนนั้นท่านเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมา
ไม่ว่าพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด กรมพัฒนา
ชุมชนอะไรต่ออะไรท่านเชิญมาทั้ง 5 - 6 หน่วยราชการมาฟังคำชี้แจง
เรื ่องนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกองการไอที                     
ของกระทรวงมหาดไทยได้ซักไซ้ไล่เรียงมาอย่างไม่รู ้กี ่ครั ้งต่อกี ่ครั้ง                     
จนหลังสุดนี้พ่ีถามท่านผู้ว่าฯ ว่าเหตุผลที่ท่านต้องการใช้เรื่องนี้ท่านลอง
อธิบายดูซิหลังจากที่ท่านฟังจากพวกเราที่แจงแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่อง
สำคัญคือเรื ่องของการใช้แพลตฟอร์มเป็นตลาดกลางในการควบคุม 
Supply demand ไม ่ว ่าจะเป ็นผล ิตผลการเกษตร ไม ่ว ่าข ้าวมัน
สำปะหลังสินค้าทางการเกษตร พืชผักผลไม้ทั้งหมด ในที่สุดแล้วบริษัท      
ที่ปรึกษาที่เป็นคอนเซาท์ที่จะมาทำเรื่องนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก 
Smart economy ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
จึงระดมทุกภาคส่วนมาฟังคำชี้แจง แล้วพี่ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าถ้า
หากเรามีตลาดกลางที่จะดูแลสินค้า ผู้ผลิตผู้บริโภคทั้งหลายนะครับ
ทั้งหมดทั้งปวงจังหวัดชัยภูมิเราเสียอย่างเดียวคือเราไม่มีตลาดกลาง
สินค้าเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือที่เข้ามาจัดการเรื่องนี้มันจะเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันชัยภูมิศึกษาซึ่งตอนนี้พี่ให้ท่านวาน ท่านกอบชัย 
ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันที่นี่และเครื่องมือส่วนหนึ่งจะไปติดตั้งทั้งใน
ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และก็ไปติดตั้งที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดส่วนหน้าเพื ่อที ่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื ่องผลผลิตและ           
การจำหน่ายทั้งสิ้นทั้งปวงระบบทั้งหมดพี่ขอกราบเรียนท่านทั้งหลาย
ไม่ได้มีผลประโยชน์แม้แต่อย่างใดทั้งสิ้นหลังสุดท่านผู้ว่ายังมาทวงพ่ีเลย
บอกเสร็จแล้วยังเพราะท่านจะโยกย้ายไปที่จังหวัดขอนแก่น อย่างไร                   
ก็ตามต้องเรียนให้ท่านทั ้งหลายทราบว่า ดูอย่างของชิ ้นส่วนพวกนี้                
เมื ่อมาติดตั ้งที ่สภาแห่งนี้กับที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนหน้า                  
ท่านทั้งหลายจะต้องมาตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด
ผมจำได้ว่าสภาแห่งนี้แหละ เคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณพ่ีจะขอแรงพวกท่านทั้งหลาย มาคอยเป็นกรรมการในการ
ดูแลส่วนนี้ด้วยขอขอบคุณครับ 
มีท่านใดที่จะอภิปรายเชิญท่านรณชัยครับ 
 
ครับเรียนท่านประธานสภานะครับ จากที่ผมสอบถามเมื่อสักครู่นะครับ
ว่าเงินทุนสำรองแล้วก็เงินสำรองเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ และเราจะใช้
ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถ้าอย่างที่ท่านชี้แจงมาว่าเราไม่เคยนะครับ
ไม่เคยเลยที่จะว่าเอาเงินตัวนี้มาใช้บ้านเมืองทุกวันนี้มันวิกฤตินะครับ 
ทุนมันไม่เหมือนเดิม ถ้ามนัไม่ทันจริง ๆ นะครับ เราจะเอาเงินตัวไหนมา
ให้เงินเดือนข้าราชการหรือตัวนี้เราอยากทราบนะครับ ว่าแผนสำรอง 
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ของเรานะครับจริงอยู่ไม่เคยเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นนะครับ เราจะเอาตัว
ไหนอย่างไรมาใช้นะครับ เพื่อจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาภายหลังนะครับ                  
ผมก็อยากได้ขอชี้แจงครับขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ท่านประธานท่านเพ่ือนข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมก็ไปเอางบปี 2566 แต่ว่า
เน ื ่องจากผมหาร ือทางจ ังหว ัดแล ้วจ ังหว ัด เขาบอกว ่าเขาทำได้
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ขออนุมัติเฉพาะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
ขออนุมัติทางจังหวัดชัยภูมิ เกิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่าเรื ่อง
ทั้งหมดผ่านกลไกของทางกระทรวงมหาดไทยชี้แจงไป 3 รอบแล้วครับ
มันเป็นตั้งแต่ครั้งแรกเป็นโครงการที่เริ่มต้นแต่ครั้งแรกที่พี่มาเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพอดี บังเอิญท่านกอบชัย เกษียณมาพี่ก็เลย
ให้ท่านมาคอยดูแลเพื ่อทำสถาบันชัยภูมิศึกษา อนึ่งต้องขอเรียนให้              
ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับ ว่าแนวทางของพ่ี ๆ ถือว่าสถาบันราชภัฏ
เป็นเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ ่น เพราะฉะนั ้นการบริหารในภาค
ราชการของสถาบันราชภัฏต้องตอบสนองกับความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้
มันต้องประสานสอดคล้องกับการจัดการบริหารข้อมูลข่าวสารของ
สถาบันราชภัฏเพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในการดูแลพ้ืนที่ของพ่ีน้อง
ประชาชน เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากถึงแม้ว่าไม่ใช้
ตรงนี้เรายังไปใช้งบปี 2566 ได้ พ่ีต้องขอกราบเรียนตรงนี้ แต่อย่างไร                  
ก็ตามเนื่องจากมันมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา พ่ีสอบถามทางเจ้าหน้าที่
อีกอย่างหนึ่ง ขณะนี้กรมพัฒนาชุมชนได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่     
ซึ่งพ่ีได้นำเอาเรื่องนี้ไปหารือเพราะว่าบังเอิญท่านเป็นประธานพิจารณา
เรื่องนี้ ท่านเป็นรองปลัดฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้และต่อมา
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายท่านมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน มันก็เกี่ยวข้อง
กับมวลชนทั ้งหลายที ่จำเป็นที ่ต ้องใช้เครื ่องมือเหล่านี ้เข้ามาดูแล                  
ทั ้งผ้าไหมทั้งสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ ที ่หนองบัวแดง ไม่ว่ากล้วย                 
ไม่ว่ามะม่วง ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ เราจะมีเครื่องมือในการดูแลผลผลิต
ภาคการเกษตร ทั้งหมด พ่ีตั้งสมมุติว่าผ้าไหม requirement หรือความ
ต้องการของตลาดอยู่ที่หล่าละ 300 บาท แต่ว่าเราสามารถดึงขึ้นได้ไหม
ถึง 500 หรือ 400 รายได้ส่วนหนึ่งมันจะตกเป็นของ อบจ. พี่กำลัง
ปรึกษากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าถ้ารายได้ อบจ. เกิดขึ้น
จากเครื่องมือเหล่านี้ถ้ามันเกินจากความต้องการ เช่น ราคาข้าวเปลือก
ความต้องการของพี่น้องประชาชนมันอยู่ที่หมื่นสอง เราสามารถขายได้ 
15000 ตัว 3,000 เป็นส่วนต่าง ๆ สามารถที่จะหักเอาค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดบางส่วนให้กับคณะคอนเซาท์ ซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามาดูแลได้
ไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่พี่หารือกับทางจังหวัดแล้วจังหวัดเห็นด้วยแล้วก็
ผ่านสภาไอทีของกระทรวงมหาดไทยมา 3 รอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็น 

/ประโยชน์... 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายรณชัย นามวิจิตร  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นางวิภาภรณ์ ปิ่นมณี  
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์พี่ก็อยากให้ อบจ. ของเราทันสมัยถึงแม้ไม่ใช้ตรงนี้ไปงบปี 
2566 พี ่ก็กลัวไปรบกวนมีผลกระทบจากโครงการของ พวก สจ. 
ทั ้งหลายมันเป็นอย่างนี ้ เร ื ่องของเร ื ่อง ไม่ง ั ้นก็ผลักไป 1 ตุลาคม                         
ก็ 2566 อยู่แล้วใช้ไหมพี่ก็เกรงว่าถ้ามันไม่ใช่ไปเอา 65 ล้าน 56ล้าน
ไปใส่ในงบปี 2566 มันก็ไปกระทบกับยอดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อย่างไรก็ตามการใช้ดุลพินิจในเรื่องใดก็ตามแต่ พี่ก็คิดว่า             
พ่ีเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็ก ๆ แล้วก็ในการจัดซื้อจัดจ้างในการใดก็ตามแต่
พี่เป็นคนหนึ่งที่ระมัดระวังอะไรต่าง ๆ ที่มันจะเกิดขึ้นที่จะปรึกษาหารือ
พวกเรามีหน่วยงานที่พี ่เคยตั ้งขึ ้นมาเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งก็ไม่
ติดตามตรวจสอบดูแลให้เกิดประโยชน์กับพี ่น้องประชาชนขอบคุณ
ประธานครับ 
เชิญท่านรณชัยครับ 
 
เรียนท่านประธานนะครับสุดท้ายนะครับ อย่างไรผมก็ยืนยันก็จะ
สนับสนุนท่านนายกนะครับ แต่ว่ามีอีกข้อหนึ่งนะครับ ว่าในการที่เราจะ
ใช้เงินทุนสำรองนี้มีระเบียบข้อห้าม ว่าห้ามนำมาใช้ตามโครงการใน
ลักษณะนี ้ไหม มีระเบียบแก้ไขระเบียบกฎหมายใหม่ไหมนะครับ 
เพราะว่าอย่างล่าชุดก็มี อปท. หนึ่งที่เขาเคยมีระเบียบออกมาใหม่นะครับ 
ว่าห้ามซื้อรถห้ามอะไรแต่ว่าเรานะครับ ดูดีแล้วหรือยังเพื่อเพิ่มความ
มั่นใจให้กับสมาชิกแล้วก็สภาแห่งนี้นะครับ ว่าในการที่เรายกมือผ่านครั้งนี้
เราจะชอบด้วยกฎหมายนะครับ แล้วก็ไม่ผิดระเบียบนะครับ แล้วก็ยัง
ไม่ได้คำตอบสุดท้ายแล้วครับ ว่าเงินเหลือเท่าไหร่นะครับ ก้อนที่เราจะใช้
เราจะใช้หมดเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมรบกวนจริง ๆ ว่าเงินมีเท่าไหร่เงิน
สำรองจะใช้เท่าไหร่เหลือไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับสุดท้ายครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ก่อนที่พ่ีจะตอบพ่ีอยากให้ ผอ.คลัง ตอบก่อนแล้วพ่ีจะตอบให้ 
 
ครับเชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ 
  
ค่ะเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางวิภาภรณ์ ปิ่นมณ ีผู้อำนวยการ
กองคล ังค ่ะ ขอตอบคำถามสมาช ิกสภาองค ์การการผ ่านท ่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ เงินขณะนี้เงินของเราที่ทาง
ท่านสมาชิกถามมาเอายอดแรกก่อนนะค่ะ ยอดเงินสะสมยอดรวมของ
เราตอนนี้มี 80,661,844.02 บาทค่ะ แล้วก็อีกยอดที่เราขอใช้ก็คือ
เงินทุนสำรองเง ินสะสมเรามีทั ้งหมด 81,553,751.11 บาทค่ะ                     
และอีกคำถามหนึ่งที่ท่านสมาชิกถามก็คือมันเป็นอำนาจหน้าที่ที่จะใช้ได้
ตามกฎหมายไหม มีหนังสือสั่งการมาไหม ห้ามไม่ให้ใช้ไหมค่ะอันนี้  

/ดิฉัน...         



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
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ดิฉันขอตอบว่าไม่มีนะคะ เพียงแต่ว่าที่ท่านพูดถึงว่าไม่ให้ไปซื้อรถนะ                
ขอเท้าความนิดหนึ่งว่าอันนั้นถ้าเงินสะสมเรามีเยอะ ๆ แต่ว่าก็มีหนังสือ
สั่งการมาไม่ให้ซื้อรถอันนั้นเป็นอำนาจของสภาฯ กับของนายกนะคะ                      
ไม่ใช้อำนาจของท่านผู้ว่าฯ แต่ตอนนี้เราจะใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม
เป็นอำนาจของสภาฯ และก็เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าฯ นะคะ สภาฯ ให้
ความเห็นชอบแล้วท่านผู ้ว่าฯ ก็อนุมัติค่ะเพราะเราขออนุมัติยกเว้น
ระเบียบไปค่ะ เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าฯ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ 
เชิญท่านนายกต่อเลยครับ 
 
ท่านประธาน ท่านเพ่ือนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมคิดว่าทางจังหวัดคงไม่ไปเอาเท้าซุกหีบ ท่านก็รับผิดชอบ ด้วยไม่ใช่              
ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพียงหน่วยงานเดียวเรื่องนี้ เป็นเรื ่อง 
เก่าค้างคามาหลายปี ที่นี่พ่ีเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริง ๆ แล้วเดี๋ยวพวก
ท่านทั้งหลายมาเป็นกรรมการกับพวกคณะที่จะตั้งขึ้นมาโดยมีหลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด กรมการจังหวัดหลาย
ส่วนราชการ เพราะฉะนั้นเรื ่องนี้เป็นประโยชน์พ่ีปรึกษาทางจังหวัด
เรียบร้อยแล้ว และการหารือในระดับจังหวัด ท่านเป็นคนบอกพ่ีเอง              
ว่าเขาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเรื่องเงินกู้ซ้ือเครื่องจักรกลเครื่องจักร
ทั้งหลายนี้ ท่านยังบอกว่า ท่านอร่าม ถ้าผมอยู่นะขอเครื่องจักรชุดหนึ่ง 
ท่านยังพูดเหมือนกับท่านทั้งหลายที่พูด หมายความว่าท่านไปรับปาก          
กับพี่น้องประชาชน ท่านออกไปต่างอำเภอไปเห็นอะไรที่มันจำเป็นต้อง
ทำทันทีไรอย่างนี้ ท่านก็ยังขอพี่มาแต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหลายทั้งปวง            
พ่ีทำด้วยความระมัดระวังไม่ต้องห่วงหลอกครับ ท่านลองหยิบเอาเรื่องนี้
ไปที ่สถาบันพระปกเกล้าถามเลขาสถาบันก็ได้ ว ่าระหว่างพ่ีเรียนที่
พระปกเกล้า ในปี 2547 พ่ีเป็น ภปร. 8 ขึ้นชื่ออร่าม โล่หว์ีระ เลขาสถาบัน
พระปกเกล้ารู้จักเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นท่านลองไปถามทางเลขาสถาบัน
รู้จักพี่ไหม ท่านเป็นคนโคราชนะครับ ก็ขอกราบขอบคุณที่ท่านเป็นห่วง
อย่างไร ก็ตามจะทำให้ดีที่สุด ท่านไม่ต้องห่วงนะครับ 
มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ  
เช ิญเลขาฯ น ับองค ์ประช ุมคร ับ สมาช ิกฯ ท ั ้ งหมด 28 ท ่าน                  
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
งานบร ิหารงานทั ่วไป งานบร ิหารงานทั ่วไป ประเภทคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร ์  ของสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด และ                
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรุณายกมือด้วยครับ ทั้งหมด  27  
ท ่าน ม ีท ่านใดไม ่ เห ็นชอบม ี ไหมคร ับ ไม ่ม ีนะคร ับ เห ็นชอบ                   
27 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์นะครับ  
เรื่องอ่ืน ๆ ครับ เชิญท่านสุรพลครับ 
 

/นายสุรพล... 



๓๐ 
 

นายสุรพล ชาญตะคุ  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ
รบกวนเวลาที่ประชุมสั้นๆครับ 2 เรื่องครับเรื่องแรกนะครับ ก่อนอ่ืน
ต้องขอแสดงความมุทิตาจิตรนะครับ กับท่านหัวหน้าส่วนราชการ          
ที่เกษียณอายุราชการนะครับ ทั้ง 2 ท่านนะครับท่านผอ. ประดลเดช 
เกิดชัยภูมินะครับ แล้วก็ท่านผอ. วิภาภรณ์ ปิ่นมณีนะครับ ที่ท่านจะได้
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้นะครับ ซึ่งทั้ง 2 ท่านก็เป็นหลัก
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตลอดอายุราชการของท่านนะครับ
ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรานะครับ เดินมากับคู ่กับพี ่น้อง
ประชาชนมานะครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณและแสดงความมุทิตาจิต
กับท่านนะครับ ที่ท่านจะได้พักผ่อนนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับ
สำหรับเรื ่องที ่ 2 นะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพครับมีเรื ่องข้อ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังตะเฆ่ แล้วก็ห้วยแย้นะครับ
เป็นเรื ่องเส้นทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังฤดูฝนนะครับ 
อยากประสานท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ ว่าทางท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งได้ส่งรายงานถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่มีความเสียหายมากพอสมควรนะครับ อยากให้ท่าน
ได้สั่งให้ทางกองช่างได้ไปตรวจสอบแล้วก็พิจารณานะครับ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้กับพี ่น้องในการสัญจรไปมาเพราะเส้นสายดังกล่าวมี     
พี ่น้องประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากนะครับทั ้ง 2 ตำบลนะครับ
ออกมาสู่ตัวอำเภอนะครับ จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภานะครับ                      
กราบขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานสภา เพ่ือนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรื่องของท่านสุรพล ชาญตะคุ พี่ขออนุญาตประธานสภามอบ ให้ท่าน
รองนายกดูแลกองช่างไปดำเนินการทำอย่างไรก็ได้ขอให้มันจัดการ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย แต่อย่าไปหนองบัวแดง เพราะว่าท่านสมชาย          
อยู่นั่นแล้วมีรองนายกสมชายอยู่ที่นั่น ท่านไม่ต้องไปซ้ำซ้อน ถ้าหนองบัวแดง
ติดต่อสมชายคนเดียวแล้วก็ สจ.ตั๊ก ด้วยรับผิดชอบร่วมกันแต่ว่าท่าน 
รองประวิทย์ ต้องดูแลท่านสุรพลสิ ท่านจะทำอย่างไง ท่านช่วยขอ
อนุญาตท่านประธาน ให้รองประวิทย์ช่วยตอบให้พี่หน่อย 
เชิญท่านรองประวิทย์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านสำหรับ
ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติที่ได้บอกความเดือดร้อนของ 2 ตำบล            
ของอำเภอหนองบัวระเหวมา ผมมีหน้าที ่ดูแลกองช่างและก็จะต้อง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทุกอำเภอในจังหวัด 
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ของเรานะครับก็รับและยินดีที่จะแก้ไขที่ท่านได้มาขอหรือว่ามาเรียน
สภาแห่งนี้นะครับ ผมรับปฏิบัติครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านรณชัยครับ 
 
ครับเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับ สุดท้ายนะครับ ผมว่าช่วง
นี้เป็นหน้าฝนนะครับ ถนนได้รับความเสียหายมากนะครับ น่าจะเกือบ
ทุกพื้นที่นะครับ น้ำขังแล้วก็พังมากก็อยากให้อยากสอบถามแนวทาง
ทางฝ่ายบริหารนะครับ ว่ามีแนวทางในช่วงฤดูหน้าฝนอย่างไรบ้างที่จะ
ช่วยพ่ีน้องประชาชนนะครับ ในการซ่อมแซมหรือชั่วคราวไปก่อนนะครับ
อย่างเช่น ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลของอำเภอคอนสาร ผมเองนะครับ
ซึ่งเป็นเส้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงตอนนี้เป็นบ่อหลุม
เยอะมาก ซึ ่งแต่ก่อนก็เยอะอยู ่แล้ว พอฝนมาเยอะเลย ผมก็ด้วยงบ                 
อันน้อยนิดนะครับ ก็เอาปูนไปอัดนะครับ แต่แปบเดียวก็พังครับอยากได้
อยากรับทราบแนวทางนะครับ ทางฝ่ายบริหารในช่วงหน้าฝนจะช่วย
แก้ปัญหาพี่น้องในทั่วอำเภอโดยเฉพาะเส้นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในช่วงที่เราไม่มีงบประมาณเราจะไปซ่อมบรรเทาทุกข์ พวกหลุม
ใหญ่ ๆ แล้วก็มีน้ำขังบางทีมันไม่เห็นนะครับ ขับรถลงไปมันจะต่างกัน
หน้าแล้ง เรายังสังเกตได้ แต่ถ้าเป็นน้ำขังล้มนะครับ มอเตอร์ไซค์ ผมว่า
น่าจะหลายพื้นที่ประสบปัญหานี้จะมีนโยบายเร่งด่วนอย่างไรที่จะแก้               
ตัวนี้ก่อนนะครับ ฝากไปถึงท่านนายกครับ ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายเชิญท่านวรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์ครับ 
 
ครับกราบเรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จัตุรัส เขต 1 ครับ ก็อย่าง                 
ที่เพื่อน ๆ สมาชิกได้กล่าวมานะครับ ถนนของ อบจ. เองนะครับ ที่มีอยู่ 
136 เส้นนะครับ ก็ส่วนของผมเองในจัตุรัสก็มีนะครับ ตรงที่บ้านท่าศาลา
ตรงนั้นก็เริ่มแต่ก่อนเป็นหลุมนะครับ ก็มีการได้นำปูนกับยางมะตอยไป
หยอดแล้วนะครับ ตอนนี้ถูกฝนอีกทีตอนนี้ก็เริ่มเป็นหลุมแล้วนะครับ   
ก็ดีใจครับที ่ท่านนายกจะได้ซื ้อเครื ่องจักรนะครับ เพราะว่าพี ่น ้อง               
ทางจัตุรัสเองตอนนั้นก็เคยขอได้ได้รับความเดือดร้อนขอความช่วยเหลือ
เกี ่ยวกับรถไปเกรดถนนเพื ่อจะเข้าไปเดินทางไปเข้าไปหานำพืชไร่                   
ออกมานะครับ ก็ตอนนั้นรถเกรดเราก็เสีย ตอนนั้นติดต่อมาท่านรอง              
ก็เสียตอนนั้นก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับ ก็เสียดายโอกาสที่พี่น้อง
เห็น อบจ. ของเราเป็นพ่ีใหญ่อยากจะได้รับความช่วยเหลือก็ไม่ได้ไปนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ดีใจครับที่ท่านนายก ได้ให้รถแม็คโคร ของ อบจ. ตอนนี้กำลัง
ตักสวะ หรือว่าพวกผักตบนะครับ บริเวณรอบบึงละหานเพื ่อไม่ให้                  
กีดขวางทางน้ำในการระบายน้ำออกจากบึงละหานพ่องมายังชีเพื่อไม่ให้
เกิดน้ำท่วมในเขตจัตุรัสของเรานะครับ ซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานอีก 
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ผลงานหนึ่งนะครับ ระหว่างท่านผู้ว่าและท่านนายกของเรา และก็ทาง
กรมชลประทานที่ประสานกันเกี่ยวกับการดูแลเรื่องน้ำนะครับ ไม่ให้
ท่วมในเขตจังหวัดเราถือว่าเป็นสิ่งที่ทางพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้านก็ดีใจ
แล้วก็พูดถึงกันครับ เราก็ได้ตอบพ่อแม่น้องไปในลักษณะอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเพราะปกติแล้วถ้าตกมาป่านนี้นะครับ ท่วมไปแล้วนะครับ แต่นี่
ยังไม่ท่วมแล้วตอนนี้ก็ยังมีนโยบายดูแลระดับน้ำของแม่น้ำบึงละหาน
เพื่อพ่องมายังชีเพื่อพ่องถ่ายรอรับน้ำฝนต่อไป ก็ขอขอบพระคุณท่าน
นายกอีกครั้งหนึ่งครับที่ยังดูแลเรื่องน้ำเป็นอย่างดีที่ให้เครื่องจักรของเรา
ลงไปนะครับ ผมก็ได้ไปดูเครื่องจักรกับท่านหัวหน้าที่ลงไปด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานสภา ท่านเพื่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหารท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติพื้นที่ชุ ่มน้ำ ละหานเป็นพื้นที่ชุ ่มน้ำที่พี ่ตั ้งใจเข้าไปทำร่วมกับ                  
ทางจังหวัดหลายโครงการนับตั้งแต่การที่พี่ไปบริจาคไม้หมอนรถไฟตั้ง
เกือบ 5,000 ท่อน ทางจังหวัดขอการรถไฟไป ในจำนวนดังกล่าว
ทางการรถไฟท่อนหนึ่งยังไม่ให้เลย พ่ีซื้อมาตั้งแต่หลายปีแล้ว 5,000 ท่อน
จตุจักรเขาขายท่อนละ 800 บาท พี่เอาไปให้หมดเลย ทั้งหมดและ                 
บางชิ้นเป็นไม้พยุงด้วยซ้ำไป พี่ถือว่าพี่เสียสละ วันนี้ไปดูสนามกีฬา ถ้า
มันเหลืออยู ่บ้างปรากฏไม่เหลือเลย พี ่ก็จะมาเอาตกแต่งสนามสวน            
สนามกีฬาของเรา แต่ปรากฏว่าพ่ีคิดในใจว่าพ่ีไปซื้อมาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร
รอบบึงละหาน 51 หมู่บ้าน หนึ่งในจำนวนสายโลหิต สายญาติของพี่คือ
คุณตาทวด มาจากละหาน ทวดดีกับชายหนุ่ม จากละหานเป็นบรรพบุรุษ
เป็นลูกของขุนพินิจ วงษ์ศักดาขุนสนิทสิทธิศรชัย เป็นพี่ชายของทวด
แล้วมาเป็นลูกเขยเจ้าเมือง เพราะฉะนั ้นความผูกพันกับละหาน               
เป็นความผูกพันไม่ใช่พี่เป็นเพื่อนกันก่ำชุง อย่างเดียว หรือหลิ่งอย่างนี้               
พี่ก็เป็นพรรคพวกกันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียว แต่ว่าเป็นพื้นที่ที ่เป็น
สายโลหิตของพ่ี เพราะฉะนั้นไปจัดการเกรดแต่งทาง 3 ครั้งแล้วทั้งที่  7 
- 8 ปีที่ผ่านมาท่านลองถามชาวรอบ ๆ บริเวณนั้นดูสิตั้ง 4 - 5 ตำบล 
51 หมู่บ้าน ไม่มีการไปเกรดทางมาหลายปีติดต่อกันเส้นทางสัญจรไปมา
ลำบากมากพ่ีไปเกรดมา 3 ครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้พรุ่งนี้มีการ
เจรจากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านไปนั่งประชุมด้วยเวลา 3 โมง
ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิโดยมีงบค่าใช้จ่ายในการออกแบบบึงละหาน
ทั้งหมด 3 ล้าน 6 แสนบาทที่ต้องจ่ายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสืออยู่กับติ่งลี ่หรือเปล่า ให้ท่านสมาชิกอ่านดูซิที่ทางจังหวัดเขา                      
เช ิญมาทั ้งหมดเป ็นงบประมาณที ่ต ้องจ ่ายให ้กองออกแบบของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์เป็นเงินถึง 
3,600,000 ซึ ่งพี ่ไม่อยากรบกวนงบของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพราะว่าพี่อยากให้งบประมาณ มันอยู่กับพวกเรา และพวกเรา
เดือดร้อนต้องการที่จะเข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปทำอะไรก็ตามแต่ มันจะ 
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ได้ใช้เง ินส่วนของพวกเรา แต่งบส่วนนี ้ท่านรู ้ไหมว่าพี ่ทำอย่างไร                    
พี ่ประสานไปที ่กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม                      
พี่ประสานไปนี้ ไม่ใช่ประสานเฉพาะ 3,600,000 ท่านลองคิดดูว่า 
3,600,000 เป็นค่าออกแบบแล้วค่าก่อสร้างจะกี่ร้อยล้านไม่ต่ำกว่า                 
3 - 400 ล้าน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านส่งข้อมูลมาที่ LINE 
ของพี่แต่ว่าหนังสือออกมาติ่งลี่บอกให้ดาวเอาไปให้ท่านอ่านสิปรากฏว่า
เพราะมูลค่าในการก่อสร้างพี่ว่าไม่ต่ำกว่าหน้าจะเกิน 200 ล้านเพ่ือ
เนรมิตละหานทั้งเขตชุ่มน้ำทั้ง 2 หมื่นไร่ ให้เป็นพื้นที่ที่เนรมิตเหมือน    
มาจากสรวงสวรรค์เลย เพราะฉะนั ้นตรงนี ้จะเป็นจุดที ่จ ังหว ัดให้                     
ความสนใจเป็นอย่างย ิ ่งพ ี ่ก็ตอบโจทย์ตรงนี ้ โดยพี ่ประสานไปที่
ปลัดกระทรวง ในการที่จะพอดีจำได้ไหมที่ไปทวงคืนที่ดินกรมป่าไม้มา      
8พันไร่ เมื่อสักครู่ยังปรึกษาท่านกอบชัย อยู่ที ่ห้องรับรองเนื่องจาก                   
พ่ีเชิญท่านป่าไม้จังหวัดมาหารือ ว่าขณะนี้เราทำอะไรกันได้บ้างก็ปรากฏ
ว่ามีความเห็นว่าการที่เรา MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิมูลนิธิอร่าม โล่ห์วีระ กับกรมป่าไม้มันพอแล้วสำหรับการที่จะเข้า
ไปจัดการในพื้นที่พี่ก็เลยบอกว่าลองไปทำถนนสัก 15 กิโลเมตร โดยใช้
แมคโคข ุดขยายน ้ำท ี ่ม ีแหล ่งน ้ำอย ู ่ด ้ านโดยงบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ เคยให้มาตอนนั้นทั้งหมด 8 โครงการเป็นเงิน 200 
ล้านส่วนหนึ่งพี่เอาไปขุดอยู่ในที่ดินแปลงนี้มันจึงเป็นที่มาของการทวง
คืนที่ดินแปลงนี้และเมื่อทวงคืนที่ดินแปลงนี้มาแล้วตลอดระยะเวลา 2 ปี
พี่คุยกับทางป่าไม้โดยตลอด และกรมป่าไม้ขออนุญาตไปที่กรมป่าไม้                      
ป่าไม้จังหวัดโดยจะทำเป็นป่านันทนาการพ่ีก็เลยถือโอกาสเอาโครงการนี้
ไปปรึกษากับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าได้        
2 โครงการนี้ ตรงนั้นจะทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์เป็นสวนป่าเป็นพื้นที่
เพาะปลูกพืชสมุนไพร เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้พืช
ปลอดสารพิษและข้างหน้าตรงนั้นเป็นแผงขายเห็ดประมาณ 100 ยูนิต 
100 ยูนิตนี้ เมื่อวานก่อนพ่ีเจอนายอำเภออ้อยใจ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์
ของท่านประธานสภาพ่ีถามว่าห้องแถวที่มาทำ 20 ห้อง ท่านผู้ว่าเอา
เงินที ่ได้จากช้างการบริจาคช้างงานเจ้าพ่อ ไปให้นายอำเภออ้อยใจ                  
ถ้าพี่จะทำ 100 ยูนิต หรือ 200 ยูนิต พี่คิดถึงที่ปรึกษาเสาวรส ที่ไป
เอาที่ อบจ. ที่สี่แยกห้วยชันตั้ง 11 ไร่ พี่ยังคิดว่าถ้าสมมุติว่าทำแบบที่
อยู่หน้าศาลากลางเป็นเรือนไม้สักชุด 1 ชุด 100 ยูนิต ถ้าต่อรองได้กับ
อ้อยใจ ท่านบอกว่า 40,000 บาท ต่อรองได้ถ้าสัก 25,000 บาท 
100 ย ูน ิต ก็ เท ่าก ับ 2,500,000 บาท เท่าน ั ้นเองเพราะฉะนั้น              
ก็กลายเป็นชุมชนตลาด หรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบริเวณห้วยชันตรงนั้น
ที่อาจจะต้องไม่ต้องถมทำเป็นคอนกรีตขยายขึ้นมา ตอกเสาเข็มขึ้นมา
เท่ากับระนาดเดียวกับถนน ทำได้ทั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ของ
เขตชุ่มน้ำ 20,000 ไร่ เป็นเรื่องของทางจังหวัดกับ อบจ. โดยส่วนตัว
ของพี ่ support ไปเต็มอัตราศึกแล้วพื ้นที ่ตรงนั ้นพี ่ก็เห็นว่าบรรดา
นักการเมืองทั้งหลายก็เป็นพรรคพวกของเราทั้งนั้น ทำอย่างไรที่จะให้ 
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เกิดประโยชน์โภชน์ผลกับพื้นที่ที่มันมีความสำคัญตรงนั้น และก็ไม่ใช่                 
ลืมพ้ืนที่อ่ืนอย่างที่เข้าไปท่านรองประธานศาลฎีกา ท่านมาจังหวัดชัยภูมิ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่ีส่งท่านไปนอนอยู่ที่ทุ่งกระมัง ก็ผ่านทุ่งลุยลายไปผ่าน
อะไรพี่ยังบอกแล้ววันนั้น สจ.ภูเขียว กับ สจ.คอนสาร ไปส่งท่านถึงที่                 
พี่ยังบอกว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ดูมาช่วยกันอย่างไรถนนขึ้นไปที่             
ทุ่งกระมังตอนนี้ชำรุดเสียหายเราเคยประเมินไว้แล้วผู้อำนวยการกองช่าง
ครับเป็นเงิน 10 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นความคิดของพ่ี พ่ีคิดว่าไหน ๆ จะ
ขึ ้นไปทั ้งทีม ันน่าจะให้กองช่างของทหารที ่จ ังหวัดนครราชสีมา             
ปู Asphalt ทั้งหมดทั้งผืนพี่ว่างบประมาณไม่ถึง 100 ล้านที่ขึ้นไปถึง 
ทุ่งกระมังเขาก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที ่เขาก็บอกพ่ี เพราะฉะนั้นมองไป
ตรงไหนก็เดือดร้อนทั้งหมดแต่ว่า อบจ. ถ้าพี่เสกได้หรือเปิดงบประมาณ
ได้เหมือนเปิดน้ำก๊อก ท่านไม่ต้องพูดถึงหรอกทุกคนรับผิดชอบในพื้นที่
มันไปได้ทั่วถึงเลย แต่ลำพังพ่ี อบจ. เสี้ยวหนึ่งของของส่วนราชการ                   
ถ ้าน ับดูจำนวนหน่วยราชการที ่สำคัญ ๆ เราเป ็นเศษเส ี ้ยวเดียว
เพราะฉะนั้นเราจะอ้าขาผวาปีกอย่างไร ตอนสมัยที่พี่มีอำนาจพ่ีมีหน้าที่
โดยตรงราชภัฏ ผู ้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์                    
เอาเครื่องจักรมา 30 กล่องแกะออกจากกล่องตอนนั้นโอนมาเป็นของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจากจักร ตรอ.กลาง โอนมาให้หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ท่านประทับใจในความช่วยเหลือกิจกรรมของ
กระทรวงทบวงกรมต่อกองบัญชาการทหารสูงส ุดท่านให้มาเลย                        
30 กล่อง แกะออกมาเป็นของใหม่ทั้งหมด หักล้างถางพงจนเป็นเมือง
การศึกษาทุกวันนี้ เหตุผลเพราะอะไร ตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
เงินที่พ่ีเอามาให้สถาบันราชภัฏ 5 แห่ง แห่งละ 500 ล้านบาท ถูกพรรค
การเมืองที่เข้ามาดูแลราชภัฏ ตัดเหลือจังหวัดละ 3 ล้าน พี่ในฐานะ                  
ที่คุ้นเคยกับหน่วยงานของทหาร พ่ีเอามาจัดการหักล้างถางพงจนเป็น
เมืองมหาวิทยาลัย ตั้งขึ้นมาได้เพราะพ่ีอร่ามไม่ใช่คนอื่นเลยแต่อย่างไร    
ก็ตามคนที่ปิดทองหลังพระ พ่ีพูดกับพวกท่านกับข้างนอกพี่ก็ไม่เคยพูด
เพียงแต่ว่าการทำอะไรถ้ามันเป็นความเดือดร้อนความต้องการของ               
พี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องห่วงเลย แล้วเดียวท่านอ่านหนังสือจาก                  
คุณสวัสดิ์ก็แล้วกัน เพราะว่า 15.00 น. พรุ่งนี้ท่านไปประชุมกับพี่เรา
จะได้รู้ว่าที่จุฬาฯเขามาออกแบบเพื่อทำอะไรแล้วมันจะยิ่งใหญ่ไพศาล
เท่าไหร่ดูใน line ของท่านผู้ว่าพี่ดูแล้วไม่ต่ำกว่า 200 - 300 ล้าน                   
พี ่ก็เลยประสานไปที่กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม                
พี่ไปบอกเขาเลยบอกว่าผนวกกับ 8000 ไร่ ที่เราจะทำทางจักรยาน                 
เข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วจะแบ่งพื้นที่ดีตรงไหนเป็นสวนน้ำ
ตรงไหนเป็นส่วนที ่จะจัดประโยชน์เพื ่อทำสวนพฤกษศาสตร์สวนป่า                   
ทำสวนจิปาถะทำพืชผักผลไม้เพื ่อที ่จะมาทำกิจกรรมพวกนี ้แล้ว
นอกจากนั้นที่ร้านขายเห็ดทั้งหมด ไม่น่าจะไม่เกิน 50-60 ยูนิต พี่ก็จะ
ทำแบบนี้ สมมุติยกพื้นขึ้นมาห้องหนึ่งไม่เกิน 25,000 บาท เห็นไหม
หน้าศาลากลางกำลังทำอยู่อีก 2 วันเสร็จท่านไปดูสิห้องหนึ่งไม่เกิน 
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 25,000 บาท ถ้า 100 ห้อง 2,500,00 บาท พ่ีอาจจะหาเงินบริจาค
จัดการเลย 250,000 บาท ก็จะมีที่ขายของของพี่น้องประชาชนอยู่ใน
เขตพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ของเลขาสมปอง เพราะฉะนั้นพ่ีพูดพ่ีไม่ใช่
ว่าพูดดีแต่พูด แต่หลักเหตุผลหลักของความเชื่อของพี่พคิดว่าพี่ทำได้
ขอบคุณครับ 
เชิญท่านรณชัยครับ และขออนุญาตเชิญท่านรองอภิสิทธิ์ขึ ้นบัลลังก์          
ด้วยครับ 
ครับเรียนท่านประธานนะครับ ผมรณชัย นามวิจิตรนะครับ สุดท้ายนะครับ
วันนี้ต้องกราบท่านนายกนะครับ ขออภัยที่ถามเยอะไปหน่อยนะครับ     
แต่ว่าด้วยความรักและเคารพนะครับ เป็นตัวแทนเพ่ือน ๆ สมาชิกหลาย
ท่านนะครับ เรื ่องของนะครับการซ่อมถนนนะครับ ยังไม่ได้คำตอบ              
แน่ชัดนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าในแต่ละพ้ืนที่นะครับ ชาวบ้านก็ถามมา
เยอะนะครับ ว่ามีคิวการซ่อมอย่างไรนะครับ ตอนไหนจะถึงอำเภอเรา
ท่านสจ.นะครับ เขาซ่อมถึงไหนแล้วนะครับอยากถามว่าตอนนี ้ชุด
เครื่องจักรนะครับ ของเราที่ยังใช้งานได้นะครับ ฝากไว้ท่านหัวหน้า            
กองช่างแล้วกันนะครับ ว่าเหลืออยู่กี่ชุดนะครับ แล้วก็มีชุดอย่างไรบ้าง
แล้วก็เรื่องของหินยางนะครับ ยังมีอยู่ไหมนะครับ ยังมีอยู่ไหมนะครับ
แล้วคิวการซ่อมการบริหารจัดการหมุนกันอย่างไร แล้วก็ทางแต่ละ
อำเภอจะประสานอย่างไรนะครับ ประสานอย่างไรว่าคิวถึงไหนแล้วนะครับ
อันนี้เป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนฝากมานะครับ ผมเห็นใจท่านนายก
นะครับ แล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับขนาดผมเขตเล็ก ๆ นะครับ แค่ครึ่ง
อำเภอก็ยังปวดหัวขนาดนี้ถ้าระดับจังหวัดน่าจะปวดหัวมากนะครับ                 
แต่ว่าผมก็ยังเชื่อมั่นในการบริหารของท่านนายกว่าจะพาชัยภูมิเราผ่าน
วิกฤตนี้ไปได้นะครับ ขอบคุณครับ 
ครับเชิญท่านายกครับ 
 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ ท่านประธาน เพื ่อราชการ                
ท่านฝ่ายบริหารทั้งหลาย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ท่านผอ.กองช่างครับ             
พี่กำชับท่านคงจำได้สัก 2 วันนี้ คือยางถุงนี้จำเป็นต้องใช้ เยอะมาก                    
ท่านเอาราคาสุดท้ายมาให้พี่ดู เอาราคาสุดท้ายมาให้พี่ดู สมมุติว่าพี่จะ
ซื้อไปกองไว้ที่ อบจ. ส่วนหน้าแล้วพื้นที่ตรงไหนเดือดร้อนอะไรอย่างไร
มาเอาถุงยางพ่ีไปจะได้ไหม ดูที่ราคาสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ พี่ดูเผื่อพี่จะซื้อ
ถูกกว่านั้นได้ไหมอะไรไหม ไม่เป็นไรท่าน สจ. เพราะนั้นเอาแบบนี้นะครับ
ท่าน ผอ. คือของสิ ่งนี้ขออนุญาตพี่ก่อน ให้พี ่รู้ เอามาลงขอให้เป็น               
ครั้งสุดท้ายพี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยพวกนี้เลย ขออนุญาตท่าน ผอ. กองช่าง               
พ่ีจะได้ดูว่าเพ่ือน สจ. ของเราคนไหนที่เขาเดือดร้อน พ่ีจะได้นัดหมายมา
เอาที่นั ่นที่นี ่อะไร ให้พี่รู ้ด้วย แล้วก็การที่ไปจัดหามาลงล๊อตสุดท้าย                
จากไหนท่านรองประวิทย์ 
ให้ ผอ. ตอบเลยครับ 
 

/นายอร่าม... 



๓๖ 
 

นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายนเรศ รักเพ็ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายรณชัย นามวิจิตร  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธ์  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

เอาแบบนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหน้า ขออนุญาตพ่ีก่อนเพราะว่า
พี่จะเอามาดูแลพวกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอเคครับ
ขอบคุณครับ 
เชิญท่าน ผอ.กองช่าง 
 
ครับ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่าน
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ขออนุญาตตอบคำถาม                  
นะครับ ในส่วนของยางถุง เราเพิ่งซื ้อล๊อตแรกนะครับ แต่ว่าผู้รับจ้าง
ทยอยส่งยังไม่ครบนะครับ เพิ่งซื ้อลอตแรกนะครับท่าน แล้วในส่วน                    
ของการซ่อม ขออนุญาตตอบเลยนะครับ แผนการซ่อมก็มีซ่อมอยู่แล้ว
นะครับ แผนการซ่อมเครื่องจักรของเรามี 3 ชุด ตอนนี้ชำรุด 1 ชุด                    
แต่ว่าวันนี้สามารถซ่อมได้ รถเกรดก็ซ่อมได้แล้ว พรุ่งนี้ก็จะจัดคิวที่                 
จะออกเดียว ต้องไปเรียนมีตารางอยู ่แล้วว่าจะไปตรงไหนนะครับ              
ท ่านก็ขอนุญาตทางท่าน สจ.รณชัย ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ                   
ทางรองประวิทย์ท่านฝากไว้แล้ว ของท่านคอสะพาน แล้วก็แถว
โรงพยาบาลครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่าน ผอ.ครับ คืออย่างนี ้พ ี ่ได้ร ับคำขอจาก อบต. อบจ.เยอะมาก                            
เอาอย่างนี้ครับ ล๊อตสุดท้ายท่านเอามาจากไหน คืออย่างนี้ขอให้เป็น   
ล๊อตสุดท้ายไม่ต้องซื้ออีก เพราะว่าต่อไปนี้ให้ขออนุมัติพ่ีก่อน พ่ีจะจัดซื้อ
อย ่างไร ถ ูกแค่ไหนเด ี ๋ยวขอราคาที ่ท ่านซื ้อมา แล ้วพี ่จะมาดูว่า                        
ความเดือดร้อนของ เพื่อน สจ. เราอยู่ที่ไหน แล้วพี่จะเป็นคนแจกจ่าย
เอาอย่างนี้ 
ครับ เชิญท่านรณชัยครับ 
 
ท่านประธานนะครับ สุดท้ายนะครับ อย่างที ่ท่านหัวหน้ากองช่าง                 
บอกว่ามีตารางคิวแล้วนะครับ เราอยากจะรู้นะครับ อยากจะรู้ส่งเข้า
กลุ่มของสมาชิกให้หน่อยนะครับ ในกลุ่ม Line นะครับ หรือว่าให้สมาชิก
ทุกคนนะครับ ที่กำลังรออยู่ว่าลำดับการซ่อมถึงไหนแล้ว เพื่อเราจะได้
แจ้งแก่ชาวบ้านนะครับ เวลาชาวบ้านถามมาว่าอาจจะมาซ่อมเส้นนี้                  
คิวอำเภอนี้ตอนไหนนะครับ ก็อยากได้ความชัดเจนฝาก ท่าน ผอ.กองช่าง
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
ครับมีสมาชิกท่านใดครับท่าน  วรวิทย์ครับ 
 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เมื ่อสักครู่ที ่นั ่งประชุมอยู่ ก็ดีใจครับ                    
ที่ท่านนายกได้บอกว่า ท่านนายกก็เป็นนักกีฬานะครับ เพราะว่า สจ.  

/ของ... 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 

ของเราและหลายท่านก็เป็นหนุ่มไฟแรงเป็นนักกีฬาเยอะครับ ก็ดีใจครับแล้ว   
ตัวกระผมเองก็อยากจะให้ชัยภูมิของเรานะครับ เป็นเมืองกีฬานะครับ
เพราะว่าผมก็เป็นคนกีฬาผมไม่อยากให้คนชัยภูมิต้องเดินทางไปดู
ฟุตบอลที่บุรีรัมย์ครับ ผมอย่างไรก็อยากให้ท่านนายกของเราจุดประกาย
ตรงนี ้ที่ท่านนายกพูดมาเมื ่อสักครู่นะครับ ว่าให้เมืองชัยภูมิของเรา                
เป็นเมืองกีฬาแต่ยังไม่ต้องถึงกับบุรีรัมย์นะครับ ขอให้มีจุดประกาย                 
ในการเริ่มเป็นเมืองกีฬา เพราะว่าตอนนี้ถ้าจะพูดชัยภูมิของเราเป็นเมือง
กีฬามาตั ้งแต่ผมยังเด็กนะครับ ตั ้งแต่ท่านเชิดศักดิ์  ช ัยบุตรครับ                  
ท่านสุรัก สุทินไชยกิตติ ผมเป็นเด็กผมยังจำได้ครับ ผมก็ดีใจที่คนชัยภูมิ
เราเป็นนักกีฬาทีมชาติ  แต่ว ่าปัจจุบ ันแทบก็หลังจากนั ้น ก็จะมี                
รุ ่นพ่ี ๆ ที่ว่ายังได้เล่นที่ของสโมสรท่าเรือส่งต่อน้อง ๆ มานะครับแต่                   
ณ ปัจจุบันน้อยนะครับ แล้วก็กีฬาของจังหวัดชัยภูมิเราก็ซบเซาลง          
นะครับ ผมก็อย่างไรก็ฝากท่านนายกนะครับ ถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
นะครับ หรือว่าให้หน่วยงานของเราได้มีการเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงานก็ดีอะไรก็ดี ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีกิจกรรม
เหล่านี ้บ้างนะครับ อีกอย่างวันเสาร์ - อาทิตย์ ที ่แล้วนะครับ ได้มี                  
การแข่งขันกีฬากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ ซึ่งทีมจัตุรัสเอง ผมก็ได้ลงเล่น
ด้วยก็ได้เห ็นพบปัญหาของสนามนะครับ ในเวลาหน้าฝนนะครับ                    
เวลาที่เราตัดหญ้าเราใช้รถไถเล็ก ในการตัดหญ้านะครับ มันจะทำให้                
ดินสนามเป็นร่อง และทำให้เกิดเวลาวิ่งไป อาจจะทำให้เราขาพลิกได้                 
ถ้าให้ดีนะครับ เห็นประสานไปน้องเขา บอกว่าถ้าดีนะครับ ช่วงหน้าฝน
หรืออะไรถ้าเรามีรถบดขนาดเล็กนะครับ บดตามไปมันจะทำให้สนาม
เรียบขึ ้น อย่างไรก็ฝาก อย่างไรก็อยากให้สนามของเราเป็นสนามที่                 
น่าเล่นแล้ว ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะเป็นหน้าตาของ อบจ. เรานะครับ                  
ถ้ายังดีก็ขอให้มีโอกาสตั้งงบประมาณตั้งซื้อรถบดเล็กใช้ในสนามกีฬาก็
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ ่งครับ เพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีฬา                    
แล้วเผอิญเดินไปที่สนามเทนนิสนะครับ แล้วตอนนี้ก็เห็นสนามเทนนิส
ของเราก็เริ่มทรุดโทรมลงไปแล้ว เพราะว่ารู้สึกคนที่นั่นมากหน้าหลายตา
มาเล่นแม้กระทั่งผู ้เกษียณอายุ อัยการ ต่าง ๆ ก็ได้มาเล่นแม้กระทั่ง                   
คนต่างถิ่นที่เข้าเดินทางเข้ามา ผ่านมายังชัยภูมิ เพ่ือมาหาเพ่ือนฝูงอยู่มา
พักอาศัยก็มาเล่นนะครับ ก็อย่างไรก็ฝากท่านนายก ดูแลสนามทุก ๆ
สนามของ อบจ. เราที ่ให้ดูดีนะครับ แล้วก็เพื ่อเป็นหน้าเป็นตาของ
จังหวัดชัยภูมิเรา เพราะว่าสมัยนี้สนามเทนนิสเอง ก็แทบจะหาที่เล่นไม่มี
แล้วนะครับ ในจังหวัดชัยภูมิเรา อย่างของจัตุรัส ผมเองก็ตอนแรกก็เล่น
อยู่ 4 - 5 คน  ณ ปัจจุบันก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเทพสถิต
ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ เพราะว่าผมสมัยตอนที่เทพสถิตเปิด ผมก็ได้ไป
เล่นที ่สนามเทพสถิตนะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบอย่างไร ก็ขอฝาก                     
ท่านนายกด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ 
ครับ เชิญท่านนายกครับ 
 

/นายอร่าม... 



๓๘ 
 

นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานครับผมขออนุญาตมอบให้ท่านรองนายกสุว ิทย์ ธาระรูป                    
ท่านช่วยชี้แจง ว่าเราจะทำอย่างไรกับสนามกีฬาของเราครับ 
เชิญท่านรองนายกสุวิทย์ ธาระรูปครับ 
 
กราบเร ียนท่านประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดช ัยภ ูมิ                   
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผู ้บริหารสมาชิกสภา                    
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนที่จะไปชี ้แจงเรื ่องสนามกีฬานะครับ                         
ผมได้นั่งฟังการอภิปราย ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ ปัญหาที่
ผ ่านมานะครับ ทำให้ผมตระหนักว่าปัญหาของพี ่น ้องประชาชน                   
มีมากมาย แล้วเราซึ่งเป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชน ทั้งฝ่ายบริหารและ
ท่านสมาชิก คือตรงกัน เรามีความคิดเห็นตรงกัน เมื่อสักครู่ท่านสมาชิก
บอกนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่คือถามว่ามีแผนในการที่จะซ่อมถนน
ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวอย่างไร ให้ชี้แจงให้ชัดเจน แต่จริง ๆ
แล้วทั้งท่านและผมหรือว่าท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ทราบตรงกันว่า 
ทุกว ันนี ้ด ้วยงบประมาณอันจำกัด กับความเดือดร้อนของพี ่น ้อง
ประชาชนทุกหย่อมหญ้า เมื ่อวานนี้ผมไปเป็นประธานพิธีเปิดกีฬา                 
ที่โรงเรียนสระพัง ระหว่างทางผมก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ว่ามีถนนขาดเดือดร้อน ผมก็ถามพิกัด แล้วก็แวะดูพื้นที่เดี๋ยวนั้นเลย               
พอลงไปดูรายละเอียดแล้วถนนเป็นถนนของ อบจ. จริงอยู่ แต่ว่าเป็น
ถนนที่ยังเป็นลูกรังอยู่ครับ ยังไม่ได้ลาดยาง การแก้ปัญหาของชาวบ้าน    
ที่ทำท่อน้ำ ผ่านถนนปรากฏว่าถนนไม่ได้มาตรฐานนะครับ น้ำก็เซาะ                
ก็ขาดชาวบ้านก็รอที่จะไปซ่อม รอไม่ได้ก็ไปถม ผมคิดว่าเร็ว ๆ นี้ถ้าฝน
ตกมาอีกก็ขาดอีก เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน                  
ทุกคน ที่ผมคิดว่าคล้าย ๆ กันบางโครงการอนุมัติแล้ว จนกว่าจะอนุมัติ   
ก็อยู่ในระยะหน้าฝน การซ่อมก็ยากนะครับ เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าใน
ท่ามกลางไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรก็ตาม งบประมาณก็ตามยังขาดแคลน
เราแก้ปัญหาตามสถานการณ์ใครเดือดร้อนอย่างหนักก็เป็นไปตามลำดับ
ความเร่งด่วน ถ้านายกก็ตาม ผมก็ตาม หรือผู้บริหารทุกคน ก็พยายามที่
อยากแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าการแก้ปัญหา
ปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น แก้ปัญหาตามลำดับความเร่งด่วน 
ใครเดือดร้อนมากก็ไปก่อน อะไรทำนองนั้น เพราะฉะนั้นแผนการที่จะให้
ชี้แจงต่อท่านทั้งหลาย ผมคิดว่าชี้แจงยาก ประเด็นก็คือใครเดือดร้อน
ต้องมีความต้องการในการที่จะไปแก้ปัญหาก่อน เพราะฉะนั้นแผนการ
ระยะสั้น ก็คงเป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นถ้ามีความ
เดือดร้อน ท่านทำหน้าที่ถูกต้องแล้ว ที่มาถามมาพูดผู้บริหาร ๆ ก็ชี้แจง                     
ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงทุกวันนี้ หรือว่าจนหมดวาระ ผมก็
คิดว่าก็คงเราต่างคนต่างทำหน้าที่ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ท่านนายกทุกครั้ง
ท่านมาตอบทุกครั้ง ท่านอยู่กับเราทุกครั้ง เพราะฉะนั้นเราไม่ได้หนี
ปัญหาเราสู้ปัญหา เราร่วมกันแก้ปัญหานะครับ ส่วนนระยะยาวซึ่งเรา                
ก็กำลังทำอยู่ คือมีการกู้เงิน มาซื้อเครื่องจักร เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง 

/ของ... 



๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของอนาคต ซึ่งผมคิดว่ามันผ่านทุกขั้นตอนก็คงปีที่ 3 ปีที่ 4 ก็นัดน่าจะ
เห็นผลนะครับ ระยะยาวก็ผมพูดถึงเรื ่องที ่ท่านสมาชิกสภา ท่านได้                       
ถามมาเรื่องแผนนะครับ เรื่องสนามกีฬานะครับ ตั้งแต่เปิดสนามกีฬามา
ตั้งแต่ท่านนายก ได้เข้ามาเป็นนายกนะครับ ตั้งแต่รับรองมาเราก็ไปดู
สนามกีฬาในช ่วงเป ็น covid สนามกีฬาก็ถ ูกป ิด แล ้วเป ็นสนาม
โรงพยาบาลสนาม ก็ถูกปิดมานาน แต่ผมเอง นายกเอง หรือผู้บริหาร                 
ก็ได้ไปดูว่าจริง ๆ แล้วโรงพยาบาลสนามก็อยู่ที่อาคารสิริวรรณวลีอยู่ข้าง
ในมาเพราะฉะนั้นเราก็จัดการให้ส่วนหนึ่งเราก็เอาสนามกีฬาฟุตบอล
หรือสนามวิ ่งก็สามารถเปิดให้พี ่น ้องประชาชนมาออกกำลังกายได้                 
ก็ผ่อนมาตามลำดับ พอหลังจากทีโ่รงพยาบาลสนามปิด เราก็ไปทำความ
สะอาดโรงพยาบาลสนาม แล ้วก ็เป ิดให ้พ ี ่น ้องประชาชนไปเล่น
บาสเกตบอลได้ในสนามสิริวรรณวลี ลำดับต่อมามานะครับ ก็มีความ
ต้องการที่จะทำให้สนามกีฬานั้น มีความสะอาดเรียบร้อยใน LINE กลุ่ม 
LINE ของเจ้าหน้าที ่ผมมีกลุ ่ม Line เจ้าหน้าที ่โดยเฉพาะหลังจาก                 
ที่พระเทพฯ ท่านเสด็จมาแล้วเราจะคงสภาพสนามให้มีความสะอาด
เรียบร้อยให้คงสภาพไม่ว่าจะตัดหญ้าตกแต่งเรื ่องอะไรก็แล้วแต่ให้                
คงสภาพให้เรียบร้อย ล่าสุดเมื่อหน้าฝนมา น้ำเกิดท่วม ไม่ว่าจะเป็น
สนามเทนนิสก็ตาม หรือว่าสนามฟุตบอล ทางฝั่งทางใต้ด้านทิศตะวันตก
แล้วก็ทางด้านใต้ ๆ ที่สนามเทนนิสก็เกิดน้ำท่วมก็ไปดูทำร่องระบายน้ำ
ไปรอบรางระบายน้ำ ล่าสุดเอาเครื่องสูบน้ำจากการชลประทานมาสูบน้ำ
ที่ขังอยู่ลงสระน้ำ ภายในแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำจากภายนอกเข้าข้างใน แล้วก็
คงจะเร็ววันนี้นะครับ ท่านก็สั่งให้ผมก็ตาม หรือว่าท่านนายอำเภอเข้าไป
เตรียมการที่จะไปดูสนามกีฬานะครับ คือไปนอน ไปกินไปนอนจนกว่า
สนามกีฬาจะเรียบร้อย ประเด็นสำคัญ ก็คือท่านให้ความสำคัญในการ              
ที่จะให้สนามกีฬานั้นเป็นสนามกีฬาที่เป็นของพี่น้องประชาชน เป็นที่
ออกกำลังกายเป็นที่สร้างนักกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้กับวงการกีฬา
ของจังหวัด และของภูมิภาค แล้วในที่สุดก็เป็นของประเทศไทย เมื่อวาน
นี้ผมไปเปิดที่โรงเรียนสระพัง ผมก็พูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจ ในการที่จะ
ทำให้เยาวชนเป็นนักกีฬา ซึ่งปัจจุบันการกีฬาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การ                    
ออกกำลังกาย มันเป็นอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นนักกรีฑาก็ตาม ที ่แรง
บันดาลใจนักกอล์ฟ นักเทนนิส นักแบดมินตัน เพราะฉะนั้นแรงบันดาล
ใจในการที่จะทำให้เยาวชนของเราเป็นนักกีฬา แล้วก็ส่งเสริมให้เป็น
นักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตโดยเฉพาะฟุตบอล ซึ่งมีหลีกต่าง ๆ ที่เป็น
อาชีพได้ในปัจจุบัน ประเด็นก็คือสนามกีฬาเป็นหน้าเป็นตาของคน
ชัยภูมิทุกวันนี ้มีคนไม่ต ่ำกว่า 500 คน มาออกกำลังกายนะครับ                
ท่านนายกก็มีนโยบายในการที่จะพัฒนาสนามกีฬาของ อบจ. เราและ
เป็นหน้าเป็นตาของชาวชัยภูมิเรานะครับ แล้วก็ส่วนโครงการที่ท่านได้
เตรียมการในการที ่จะทำให้สนามกีฬานั ้นเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์                
นั่นก็เป็นโครงการระยะยาวซึ่งจะได้มีการออกแบบ ทราบว่าท่านได้ให้ 
ลูกสาวท่านดำเนินการแล้วนะครับ ก็ท่ีท่านให้ผมมาชี้แจงเหมือนกับ  

/เป็น... 



๔๐ 
 

 
 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
รองประธานสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 

เป็นแนวความคิดของท่านนายก แล้วก็ตัวผมเองเพื ่อการกีฬาเป็น                
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับ ก็เรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ ครับถ้าไม่มีนะครับ ประธาน
จะนัดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 นะครับ ในวันพุธที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิชั้น 3 นะครับ ครับหลังปิดประชุมนะครับ ขอความ
กรุณาท่านสมาชิกนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับท่านผอ.วิภาภรณ์ กับท่าน
ผอ.ประดลเดช ขอคุยนิดหนึ่งนะครับ ครับปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             16.50 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สามัญ   สมัยที่ 2  
ครั้งที่  7  ประจำปี พ.ศ.2565  วันพุธที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

      
                                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 

 


